
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำป 256๗ 

วันพฤหัสบดทีี ่ 30  พฤษภาคม  256๗  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

******************** 
 

ผูมาประชุม 

1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

2. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล  

4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล  (เขาประชุมเวลา 10.27 น.)     

6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชกิสภาเทศบาล 

7. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชกิสภาเทศบาล 

8. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

11.  นางกานดา  นามสงา   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล (ลาปวย) 

2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย)  

ผูเขาประชมุ (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นางรำพึง  แสนแกว    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ผูเขารวมประชุม 

1. ร.ต.ท.นพดล  สุขเจริญ   รองสารวตัรปองกันและปราบปราม สภ.แกลง 

2. นายอำนวย  เสนาะ    ประธานชมุชนในยาง 

3. นายบุญรอด  ปองความดี   ประธานชุมชนแหลมยาง 

4. นายอโนทัย  ดานปาน   ประธานชุมชนแกลงแกลวกลา 

       5. นางดวงใจ ... 
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5. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลัดเทศบาล 

6. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

7. นางอำไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

8. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  รก.หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

9. นายวิทยา  นุชพุม    รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา 

10. นางบุษกร  เศียรเขียว    รก.ผอ.กองคลัง 

11. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รก.ผอ.กองการศึกษา 

12. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

13. นางสาวเอมอร  สุจริต   รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

14. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

15. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

16. นางสาวเบญญาภา  ออนธุราช   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

17. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

18. นางสาวสุประภา  แซลิ้ม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

19. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

20. นายชุติพงศ  บูรณะ    พนักงานจางท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒   

เลขานุการสภาเทศบาล ประจำป ๒๕๖7 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาครบองคประชุม

แลว จำนวน ....8..... ทาน แตเนื่องจากประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบล    

เมืองแกลง ลาปวยเพ่ือรับการผาตัดจอประสาทตาลอก และพักรักษาตัวตาม

แพทยสั่ง จึงขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง     

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  พรอมจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา (จดุธูปเทียน) 

รองประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ประจำป ๒๕๖7 วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖7 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  

 

 

             นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไปเปนการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม 

รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ - ผูใหเกียรติเขารวมประชุม 

      1. ร.ต.ท.นพดล  สุขเจริญ รองสารวัตรปองกันและปราบปราม สภ.แกลง 

      2. นายบุญรอด  ปองความดี ประธานชมุชนแหลมยาง 

      3. นายอำนวย  เสนาะ  ประธานชมุชนในยาง 

      4. นายอโนทัย  ดานปาน ประธานชุมชนแกลงแกลวกลา 

- แนะนำท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

  นางรำพึง  แสนแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ไดรับการแตงตั้ง 

  เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2567  

    - รายงานตัวของขาราชการบรรจุใหม  

นางสาวเบญญาภา  ออนธุราช เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุม  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ทุกทานคะ ดิฉันนางสาวเบญญาภา  ออนธุราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานท่ีศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง และมาบรรจุ

รับราชการเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2567 กอนหนานี้ทำงานท่ีโรงพยาบาล

เอกชนจังหวัดชลบุรีคะ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานประชุม การประชุมสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล           - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป 256๗ เม่ือวันท่ี 1๖ พฤษภาคม 256๗    

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ   (อยูระหวางดำเนินการ) 

- การตรวจรายงานการประชุมในวันนี้ มอบใหคณะกรรมการตรวจรายงาน    

การประชุม ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี 1/2564 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันท่ี   

7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงานการประชุม 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

รองประธานสภาเทศบาล ประจำป 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ประเภท ค ากอสรางส่ิ งสาธารณู ปโภค จำนวน 1  รายการ เปน เงิน  

213,400 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันส่ีรอยบาทถวน) (กองการประปา)   

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนมัุติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 เพ่ือไป 

ตั้ งจ าย เป นรายการใหม  หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท            

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 213,400 บาท 

(สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) (กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

        ดวย ... 
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 ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอ

ญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขอโอนเงิน

งบประมาณรายจายประจำป 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงาน   

การพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท          

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  เนื่องจากประชาชนในหมูบานเทพรัชมีความตองการใชน้ำประปาในการ

อุปโภค บริโภค ประมาณ 20 หลังคาเรือน แตปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ยังมิไดขยายเขตทอเมนจายน้ำประปาเขาไปถึงหมูบานเทพรัช ดังนั้น เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานและบริการสาธารณะแกประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึงเทาเทียมและ

รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการในการแกไขปญหาของประชาชน นั้น 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก   

สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 

เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา    

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค             

จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 213,400 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสี่รอย

บาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) 

     แผนงานการพาณิชย 

     งานกิจการประปา 

     งบลงทุน 

     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

 1. โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณหมูบานเทพรัช 

ฝงถนนทิศตะวันออกและทิศใต (ชุมชนหนองแตงโม) ราคา 213,400 บาท 

- เพ่ือขยายเขตทอเมนจายน้ำประปาใหประชาชนไดมีน้ำใชในการ

อุปโภคและบริโภค โดยใชทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร 

PN6 CLASS100 ความยาวไมนอยกวา 248 เมตร พรอมอุปกรณ 

- เปนไปตาม  

          1.พระราชบัญญัติ ... 
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1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

2/2567 หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 1 

3. เปนไปตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ป.4/2567 

รวมโอนเพ่ิม 213,400 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืน  

สามพันส่ีรอยบาทถวน) 

โอนลด 

     แผนงานการพาณิชย 

     งานกิจการประปา 

     งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือนฝายประจำ 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,133,400บาท ปจจุบันคงเหลือ 

2,191,940 บาท เหลือเพียงพอแกการเบิกจาย จึงขอโอนลด จำนวน 

213,400 บาท เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย     

งาน กิจการประปา งบลงทุน  หมวดค า ท่ี ดินและสิ่ งก อสราง ประเภท                         

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณ

หมูบานเทพรัช ฝงถนนทิศตะวันออกและทิศใต (ชุมชนหนองแตงโม) จำนวน     

1 รายการ 

รวมโอนลด 213,400 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืน

สามพันส่ีรอยบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม       

ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 

1 รายการ ตามระเบียบขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

 

            นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ท่ีประชุม วาครบองคประชมุตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   9   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

รองประธานสภาเทศบาล ประจำป2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง     

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ประเภทค าก อสราง ส่ิ งสาธารณู ป โภค  จำนวน  1  รายการ เป น เงิน      

213,400 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันส่ีรอยบาทถวน) (กองการประปา)   

ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรอืไม 

- มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        7       คะแนนเสยีง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  2. นายถนอม  ยินดี 

          3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  
  4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       5. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       6. นายสทุธิ  ตังสวานิช 
       7.นายศุภกร แสงพงษพิทยา  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     2     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ย่ืนใบลา) จำนวน     2     คน 

      1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป (ลาปวย) 
    2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม (ลาปวย) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 
      1. นายสายัณห  รุงเรือง   
 
 
             มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 เพ่ือไป    

ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท คากอสราง               

ส่ิงสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 213,400 บาท (สองแสน      

หนึง่หม่ืนสามพันส่ีรอยบาทถวน) (กองการประปา) 

       อนุมัติ   จำนวน      7     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน      -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน      2      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จำนวน       2      คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน       1      คน 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 

รองประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ จำนวน 8 รายการ เปนเงิน 49,000 บาท (-ส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน-)     

(กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน    

8  รายการ เปนเงิน 49,000 บาท (-สี่ห ม่ืนเกาพันบาทถวน -)       

(กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงานจำนวน 7 รายการ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร หรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 49,000 บาท 

(-สี่หม่ืนเกาพันบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

นั้น 

                เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจายเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 8 รายการ 

เพ่ือจัดซ้ือโตะประชุม เกาอ้ีเอนกประสงคโพลี ชุดโตะรับแขก 4 ท่ีนั่ง โซฟา       

2 ท่ีนั่ง และโตะกลางกระจกโซฟา เกาอ้ีสำนักงาน และเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) เพ่ือใชบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ เพ่ือใชในการจัด

ประชุม และเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีความจำเปนจะตองจัดหา

ครุภัณฑ จำนวน 8 รายการ เพ่ือใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา

เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจาก แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง เปนเงิน 49,000 บาท (-สี่หม่ืนเกาพัน

บาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 

     รายการท่ี 1 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

  - จัดซ้ือโตะประชุม จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 9,500 บาท 

- มี ขน าดกว า งไม น อ ยกว า  9 0  เซน ติ เม ต ร  ย าว ไม น อย กว า             

180 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 

  (เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง    

สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2566 หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 1) 

     รายการท่ี 2 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

 

               จัดซ้ือ ... 
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- จัดซ้ือเกาอ้ีเอนกประสงคโพลี จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท     

เปนเงิน 8,800 บาท 

- เก า อ้ีขนาดกว างไมน อยกว า 44  เซน ติ เมตร ลึ ก ไมน อยกว า             

58 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 

- โครงสรางขาเกาอ้ีทำจากเหล็กกลมขนาดไมนอยกวา 7 หุน หนาไม

นอยกวา 1.2 มิลลิเมตร เชื่อมติดกันเปนโครงเกาอ้ี พรอมชุบโครเม่ียม 

- คานเกาอ้ีเจาะรูสำหรับยึดติดกับเปลือกพลาสติกท่ีนั่ง ปลายขาเกาอ้ีปด

ดวยจุกพลาสติก 

- พลาสติกท่ีนั่ง พนักพิง ทำจาก PP COPOLYMER ฉีดข้ึนรูป ท่ีพนักพิง

มีรูเพ่ือชวยระบายความรอน พลาสติกท่ีพิงยึดติดกับโครงเกาอ้ีโดยการสวม 

(เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2566 หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 2) 

รายการท่ี 3 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

     - จัดซ้ือชุดโตะรับแขก 4 ท่ีนั่ง จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 4,900 บาท 

 - โตะรับแขกขนาดกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา   

110 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 76 เซนติเมตร 

     - วัสดุโครงสรางทำจากเหล็กพนสีดำ 

     - วัสดุทำจากทอป MDF ปดผิว PVC 

     - ชุดโตะรับแขกมีเกาอ้ีไมนอยกวา 4 ตัว 

 (เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง  

สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2566 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 3) 

         รายการท่ี 4 ... 
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   รายการท่ี 4 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 

 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
     - จัดซ้ือโซฟา 2 ท่ีนั่ง จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 3,500 บาท 

 - โซฟา 2 ท่ีนั่งขนาดกวางไมนอยกวา 51 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 

122 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 78 เซนติเมตร 

     - โซฟา 2 ท่ีนั่งหุมดวยหนัง PD สีดำ 

     - ภายในประกอบดวยฟองน้ำหุมใยสังเคราะห 

     - โครงสรางภายในทำจากไม 

     - มีพ็อกเก็ตสปริง (Pocket Spring) เพ่ือเพ่ิมความนุม  

 (เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2566 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 4) 

   รายการท่ี 5 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครุภัณฑ 

     ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

     - จัดซ้ือโตะกลางกระจกโซฟา จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 1,800 บาท 

- โตะกลางกระจกโซฟาขนาดกวางไมนอยกวา 44 เซนติเมตร ยาวไม 

นอยกวา 69 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 40 เซนติเมตร 

     - วัสดุโครงสรางขาทำจากเหล็กกลมชุบโครเม่ียม 

     - มีชั้นวางของดานลางโตะไมนอยกวา 2 ชั้น 

     - กระจกหนาไมนอยกวา 0.8 มิลลิเมตร   

 (เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2566 หนาท่ี 15 ลำดับท่ี 5) 

         รายการท่ี 6 ... 
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   รายการท่ี 6 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครุภัณฑ 

     ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

 - จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวาง 63 เซนติเมตร x ลึก 76 เซนติเมตร 

x สูง 112 - 120 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 5,500 บาท 

- เกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวางไมนอยกวา 63 เซนติเมตร x ลึกไมนอยกวา 

76 เซนติเมตร x สูงไมนอยกวา 112 - 120 เซนติเมตร 

     - พนักพิงและท่ีนั่งเปนโครงไม บุดวยฟองน้ำ หุมดวยหนัง PVC สีดำ 

     - มีระบบ Pocket Spring ในการรองรบัการนั่ง 

     - แขนเกาอ้ีเปนเหล็กชุบโครเม่ียม ทับดานบนดวยเบาะหนัง PVC สีดำ 

 - มีระบบแมคคานิค สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ และลอคพนักพิงใน

ตำแหนงท่ีนั่งปกติได (Butterfly Plate) 

     - มีโชคแกส (Gas lift) เปนโชคโครเม่ียม ขนาดไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร 

     - ขาเกาอ้ี เปนขาเหล็กชุบโครเม่ียม รัศมี 320 มิลลิเมตร  

- ลูกลอทำมาจาก PU สีเทาดำ 

 (เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน) 

   รายการท่ี 7 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครภุัณฑ 

     ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

- จัด ซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวาง 605 มิลลิ เมตร x ลึก 670 

มิลลิเมตร x สูง 975 – 1,050 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 

เปนเงิน 7,000 บาท  

- เกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวางไมนอยกวา 605 มิลลิเมตร x ลึกไมนอยกวา 

670 มิลลิเมตร x สูงไมนอยกวา 975 – 1,050 มิลลิเมตร 

 

             เบาะนั่ง ... 
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     - เบาะนั่งและพนักพิงตองหุมดวยหนัง PU 

     - เทาแขนทำดวยพลาสติกชนิด PP (โพล-ีโพรพิลีน) 

     - มีชุดขาปรับระดับสูง - ต่ำ ดวยโชคแกส (Gas lift) 

 - มีกอนโยกดวยระบบสปริงปรับเอนไดอิสระมีระบบ Safety Lock 

ปรับลอคสูง - ต่ำได 

- ขาเกาอ้ีตองมีไมนอยกวา 5 แฉก และทำจากเหล็กชุบโครเม่ียม และ

ลูกลอทำมาจาก PU 

(เป นการจัด ซ้ือตามราคาท องตลาดโดยประหยัด  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน) 

รายการท่ี 8 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

     งบลงทุน 

     หมวดคาครุภัณฑ 

     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

- จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด 

A 3 จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,000 บาท  

     - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ รางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A 4          

ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A 4 ไมนอยกวา    

20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm) 

- มีช องเชื่ อมตอ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว า จำนวน         

ไมนอยกวา 1 ชอง 

     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 

- สามารถใชไดกับ A 3, A 4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด

ของกระดาษเองได 

(เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

       รวมโอนเพ่ิม  49,000  บาท 

 

                     โอนลด ... 
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     โอนลด 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานกอสราง 

     งบลงทุน 

     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการกอสรางถนนซอยบานนายสมเกียรติ ยั่งยืน (ชุมชนพลงชางเผือก) 

งบประมาณตั้งไว 1,259,700 บาท ปจจุบันคงเหลือ 169,700 บาท จึงขอโอน

ลด 49,000 บาท เพ่ือไปตั้งจายเปน รายการใหม หมวดคาครุภัณฑ จำนวน      

8 รายการ ดังมีรายการดังตอไปนี้ 

1. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือโตะ

ประชุม จำนวน 1 ตัว    เปนเงิน 9,500 บาท  

2. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือเกาอ้ี

เอนกประสงคโพลี จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท เปนเงิน 8,800 บาท 

3. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือชุดโตะ

รับแขก 4 ท่ีนั่ง จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 4,900 บาท 

4. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือโซฟา    

2 ท่ีนั่ง จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 3,500 บาท 

5. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือโตะ

กลางกระจกโซฟา จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 1,800 บาท 

6. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือเกาอ้ี

สำนักงาน ขนาดกวาง 63 เซนติเมตร x ลึก 76 เซนติเมตร x สูง 112 - 120 

เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 5,500 บาท 

7. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซ้ือเกาอ้ี

สำนักงาน ขนาดกวาง 605 มิลลิเมตร x ลึก 670 มิลลิเมตร x สูง 975 – 

1,050 มิลลเิมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท  

8. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

รายการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด   

A 3 จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,000 บาท 

       รวมโอนลด  49,000  บาท 

 

 

                จึงเรียนมา ... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 8 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4       

ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         

รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้ผมอยากจะมีขอปรึกษา ผานทานประธานไปยังเจาหนาท่ีนะครับ      

ในหัวขอของเรื่อง printer อยากจะสอบถามวาตัว printer ตัวนี้ สามารถเพ่ิม

เปลี่ยนตัวเปน Tank  เพราะ Inkjet printer ตัวนี้เทาท่ีผมทราบ ตัวกลองหมึก

ราคาคอนขางสูงโดยปกติอยูแลว ถาเรามีการเพ่ิมไปติด Tank และซ้ือหมึกมาเติม

เองได เพ่ือจะไดชวยลดราคาในการท่ีเราจะใชจะใชหมึกอันนี้ตอไปนะครับ แต

ครั้งนี้ผมก็เขาใจไดนะครับวาในการรีบเรงท่ีจะใชงาน แตในอนาคตตอไปอยากจะ

ใหพิจารณานิดหนึ่ง เพราะวานาจะชวยไดในเรื่องของการประหยัดระยะยาว 

ยังไง ถามีเจาหนาท่ีเขามารวมประชุมดวย แลวพอจะชี้แจงและใหเหตุผลเพ่ิมเติม

ไดก็จะขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

นายสนัติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในเรื่องนี้ เดี๋ยวจะใหเจาหนาท่ีไดชี้แจง แตในสวนตัวผมเติมหมึกตัวนี้นาจะ      

เติมหมึกได เพราะจริง ๆ แลว ผมอยากใหใชตัวเติมหมึกอยูแลว ไมอยากใหใช

เปนตัวตลับ เพราะตัวตลับมันแพงและไมสามารถท่ีจะนำกลับมาใชใหมได ขอให

เจาหนาท่ีไดชี้แจงครับ 

 

           นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา สำหรับกรณีเรื่องเครื่องเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก Inkjet printer คือท่ีนำเขาสภา

ครั้งนี้  เปนครุภัณฑ ท่ี เปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ขอความเขาระบุตาม

มาตรฐาน สำหรับเรื่องหมึกเครื่องพิมพตัวนี้ เปนงานสำหรับพิมพแบบ สังเกตดูวา

จะเปนสำหรับกระดาษแบบ A3 ซ่ึงจะใหญกวาแบบ A4 นะครับ เพ่ือใชสำหรับ

ในการพิมพแบบ ราคาก็เปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ 8,000 บาท ขอชี้แจง   

แคนี้ ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ท่ีประชุม วาครบองคประชมุตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน    9    คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 

รองประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ จำนวน 8 รายการ เปนเงิน 49,000 บาท (-ส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน-)       

(กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรอืไม 

- มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        9       คะแนนเสยีง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  2. นายถนอม  ยินดี 

          3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  
  4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       5. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       6. นายสทุธิ  ตังสวานิช 

  7. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  8. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

       9.นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
 
              มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -      คน  
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ย่ืนใบลา) จำนวน     2     คน 

      1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป (ลาปวย) 
    2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม (ลาปวย) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 
      1. นายสายัณห  รุงเรือง   
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน         

8 รายการ เปนเงิน 49,000 บาท (-ส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน-) (กองชาง) 

       อนุมัติ   จำนวน      9     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน      -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน      -       คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จำนวน       2      คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน       1      คน 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  ญัตติขออนุมัตใิชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ  

รองประธานสภาเทศบาล 2567 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ     

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ซอยปน สุข (หมวดเป น ) (ชุมชนแหลมท าตะเคียน) เปนจำนวนเงิน 

1,914,000 บาท  (-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน-) กองชาง   

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ       

ซอยปนสุข (หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนจำนวนเงิน 

1,914,000 บาท  (-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน-) กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 

      จำนวน ๑ ฉบับ 

               2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

               3. แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 34/2567 

          จำนวน  ๑ ชุด 

 

             ดวยนายกเทศมนตรี ... 
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ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ     

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ 2567 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวาง         

ทอระบายน้ำซอยปนสุข (หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนจำนวนเงิน         

1,914,000 บาท  (-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน-) โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได       

โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำการไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

(2 ) ไดส งเงินสมทบกองทุนส งเสริม กิจการขององคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา

สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือเปน

คาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย

ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการบริหาร      

สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 

เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม

คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป    

หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน

พับไป 

กรณี ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากใน

ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดหา

ผูขายหรือผูรับจางรายใหม โดยนำเงินท่ีเหลือเปนสวนหนึ่งของการจัดหาผูขาย

หรือผูรับจางรายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

       เหตุผล ... 

 

 



- 18 - 
 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ 2567 เพ่ือจัดทำโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

วางทอระบายน้ำซอยปนสุข (หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เนื่องจาก

ถนนดังกลาวเปนถนนลูกรังท่ีชำรุด ไมมีทอระบายน้ำ เพ่ือใหถนน และทอระบาย

น้ำไดมาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนในการสัญจร 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดำเนินภารกิจตาม

อำนาจหนาท่ีเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำซอยปนสุข (หมวดเปน)                           

(ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนจำนวนเงิน 1,914,000 บาท (-หนึ่งลานเกาแสน

หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน-) 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานกอสราง 

     งบลงทุน 

     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ   

ซอยปนสุข (หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) จำนวน 1,914,000 บาท 

(-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน-) 

- โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนพลงชางเผือก 3     

หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร ผิวจราจรกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ยาวไม   

นอยกวา 150 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร      

พรอมวางทอระบายน้ำสองขางทาง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก

ทุกระยะ 10 เมตร รางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกวางขางละ 1.00 เมตร 

     - เปนไปตาม 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

3/2566 หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 1 

     3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 34/2567 

 

                  ปจจุบัน ... 
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 ป จจุ บั น เท ศบาลตำบล เมื อ งแกล ง มี ยอด เงิน สะสม  ณ  วัน ท่ี              

16  พฤษภาคม 2567 คงเหลือ ท่ีสามารถนำมาใชได  เปนจำนวนเงิน 

387,629,546.43 บาท (-สามรอยแปดสิบเจ็ดลานหกแสนสองหม่ืนเกาพัน 

หารอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสามสตางค-) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล ประจำป 2567 เปนจำนวนเงิน 1,187,312.40 (-หนึ่งลานหนึ่งแสน

แปดหม่ืนเจ็ดพันสามรอยสิบสองบาทสี่สิบสตางค-) และใหกันเงินสะสมสำรอง

จายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหา    

ของงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมี

สาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงิน

สะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการ

บริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงาน

พิสูจนยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป)      

กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ-ระบายน้ำซอยปนสุข 

(หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนจำนวนเงิน 1,914,000 บาท                      

(-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน-) ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         

รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท. สมปอง  งามเสง่ียม 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมปอง  งามเสง่ียม กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในโครงการนี้ดูรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องการวางทอ ท้ัง 2 ขางของซอยนี้ ดูแลว

รายละเอียดเก่ียวกับเวลาท่ีเราจะวางทอ พ้ืนท่ีเราจะวางเราไดเทปูนหรือวา  

เสริมเหล็กหรือไมครับ ในรายละเอียดครั้งนี้ไมเห็นมี ถาไมมีตัวนี้จะทรุดไดใน

โอกาสตอไปนะครบั ขอถามชางกับคณะผูบริหารครับ 

 

            นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท. แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายแกวกาว  ถนอมวงศ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับของผมในเรื่องของเนื้อหา ไมขัดของในเรื่องของการแกปญหาความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนครับ แตจะกราบเรียนทานประธานผานไปยัง   

คณะผูบริหาร ในประเด็นเรื่องของญัตติ หนาท่ี 5 เปนหนาบันทึกขอความ      

ลงวัน ท่ี  29 มีนาคม 2567 ท่ี  รย 52105/287 เรื่องขอรายงานพิสูจน

ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชได ถาอานดูดี ๆ นะครับ ในบันทึกฉบับนี้ไดระบุ 

2 โครงการด วยกัน  คือ  โครงการติดตั้ ง เสาไฟลวดลายประติ มากรรม           

ถนนสุนทรโวหารกลับ อีกอันหนึ่ งในเรื่องของโครงการปรับปรุงทางเท า         

ถนนเทศบาล 3 ระบุเพียงแค 2 โครงการ แตปรากฏวาบันทึกขอความฉบับนี้ถูก

แนบมากับการขอใชเงินสะสมของโครงการท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในบันทึก

ขอความฉบับนี้ครับ ซ่ึงผมมองดูวามันผิดปกติ ในเนื้อหาสาระในหลักการ ในเรื่อง

ของดำเนินการ ฉะนั้นอยากสอบถามวาในกรณีท่ีมีบันทึกขอความท่ีผิดแปลก

แตกตางไปจากตัวงบประมาณสามารถท่ีจะดำเนินการตอไปไดหรือไมอยางไร 

ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ

นายกเทศมนตรี ในเรื่องเอกสารผมขออนุญาตใหทางเจาหนาท่ีชีแ้จงนะครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากวาโครงการนี้เปนการใชเงินสะสมก็ตองมีการพิสูจนยอดใชเงินสะสมวา 

เหลือจำนวนเทาไหรและสามารถใชไดจำนวนเทาไหร แตเนื่องจากวาการพิสูจน

ยอด บันทึกท่ีแนบไปเปนบันทึกตอนท่ีขอใชเงินสะสม ซ่ึงกองชางขอความ

อนุเคราะหกองคลังในการพิสูจนยอด ซ่ึงชวงนั้นเปนการเสนอโครงการติดตั้ง   

เสาไฟประติมากรรม ซ่ึงเปนการประชุมครั้งท่ีผานมานะคะ แตทีนี้ประสานไปท่ี  

 

             กองคลัง ... 
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กองคลังแลวปรากฏวา การพิสูจนยอดออกมาจากระบบปหนึ่งทำได 2 ครั้ง      

ซ่ึงทำไดไมเกิน 2 ครั้ง ก็เลยจำเปนท่ีจะตองใชรายการพิสูจนยอดอันเกามาใช

ประกอบวา เงินสะสมท่ีเปนรายงานพิสูจนยอดออกมามีอยูเทาไหร และใน

ขณะเดียวกันในตัวของญัตติก็ไดระบุตรงทายญัตติ ในเรื่องของเงินสะสม ณ วันท่ี 

16 พฤษภาคม 2567 ซ่ึงเม่ือสักครูนี้ทานนายกไดอานญัตติไปแลว อันนั้นเปน

ยอด ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเปนยอดปจจุบันและเปนยอดท่ีหักการ

ใชเงินสะสมของเสาไฟประติมากรรมไปแลว ขอกราบเรียนใหทราบคะ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา กรณีเรื่องกอสรางถนนซอยปนสุขนะครับ จะอธิบายโครงสรางของตัวงาน 

กอสรางถนนวามีอะไรบางนะครับ สำหรับโครงการนี้จะเปนงานกอสราง        

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร และจะมีการวางทอระบายน้ำ  

ขนาด เสนผาศูนยกลาง 60 เซนติเมตร มีบอพักน้ำทุกระยะ 10 เมตร และจะมี

รางวี คสล. กวางขางละ 1 เมตร ท้ังงานจะมีความกวางท้ังหมด 8 เมตร ซ่ึงท่ี

ถามวามีการเทคอนกรีตหรือเปลา ตรงนี้มีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ 

ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท. สมปอง  งามเสง่ียม         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายชางก็ไดตอบมา แตผมถามวาเทลีนท่ีวางทอหรือไม ไมไดถามตรงนั้นนะครับ

ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา เปดแบบดูหนาท่ี 5 นะครับ ชื่อแบบวาแบบมาตรฐานการวางทอและบอพักรางวี 

คสล. และงานฝาบอ ท่ีแบบจะระบุไววาเทคอนกรีตหยาบนะครับ ความหนา      

5 เซนติเมตร ซ่ึงในแบบกอสรางไดระบุไว มีการเทลีนนะครับ ขอบคุณครับ 

 

             นายศุภกร … 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท. เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในสวนของผมก็มีความเปนกังวลนิดนึง สำหรับเรื่องตัวโครงสราง เพราะวาถาดู

ตามแบบแลวก็จะมีการวางเปนระยะ ๆ จำนวนบานท่ีกำหนดอในแบบ ตอนนี้มี

อยูสี่  ผมมีความเปนหวงวาดวยขนาดเสนผาศูนยกลาง ทอระบายน้ำอยู ท่ี      

0.60 เมตร มีความเปนกังวลครับ ในอนาคตถาเมืองเรามีการขยายประชาชนเขา

ไปหนาแนนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี ตัวทอระบายน้ำ 0.60 เมตร จะเพียงพอหรือไมกับ

การใชงานหนึ่งนะครับ สองก็คือวา ในการมี maintenance ในการลางหรือทำ

ความสะอาด การเคลียรทอ จะเกิดความยุงยากหรือไม ถาเปน 0.60 เมตร ตัวนี้ 

แตถาใชไดก็ไมมีปญหาครับผม ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดพูดมาในเรื่องของตัวนี้ ก็ตองขอขอบคุณนะครับ ท่ีจริงผมขอ

เสริมรายละเอียดไปอีกนิดนึง จริง ๆ แลว ถนนเสนนี้ยังมีบานแค 3 หลัง จริง ๆ 

ท่ีเราทำแคนี้ยังไมสุดซอย ยังมีตอไปอีก แตท่ีตอเขาไปหนึ่งมันเปนท่ีต่ำ ขอท่ีสอง

ยังไมมีบานคน ก็เลยทำแคนี้กอน จริง ๆ แลว ตองยาวเขาไปอีก และแนวก็ยังไม

คอยชัดเจนเทาไหร ก็เลยทำแคนี้กอน เพราะวาขางในเปนท่ีรับน้ำของสมัยกอน 

ก็คือ ถาไมมีโรงงานมาถมดินตรงนั้น ก็ยังเปนท่ีรับน้ำอยู ปจจุบันก็มีความ

เดือดรอนจากชาวบาน อีกดานหนึ่งท่ีพลง 1 ในเรื่องของน้ำทวมสวนมังคุด      

ในสวนนี้เราก็เลยทำแคนี้กอนครบั 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท. เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

รองประธานสภาเทศบาล  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดวาทานนายกฯ อาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนนิดนึง พอดีผมพูดถึงตัว     

ระยะทอระบายน้ำครับ วาถา 60 เซนติ เมตร ผมมองวาจะเล็กเกินไป          

ถา 80 เซนติเมตร ก็จะเรงระบายเพ่ิมเขาไปอีก ตรงนี้ถายังไง อยากใหลอง

พิจารณาดูครับ 

 

           นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะเสนอความคิดเห็นอีกไหมครับ ถาไมมี ผมขอฝาก         

รองประธานสภาเทศบาล ทานนายกฯ นิดนึงเหมือนกันครับ ในซอยปนสุข เพราะอยางท่ีทานนายกฯ เอยมา     

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เอยมาก็คือวา ผมอยากใหกอนท่ีจะลงมือทำอยากใหชางสำรวจ ระดับความสูง 

ผมกลัวถาสมมติวาเราเชื่อมทอจากซอยปนสุขมาพลง 3 ผมกลัวน้ำจากพลง 3 

จะดีดเขาไป เพราะอยางท่ีทานนายกฯ เอย เพราะวาดานในเปนพ้ืนท่ีลุม และ

เม่ือปกลายสวนมังคุดก็เรียบรอยครับ ยังไงก็ฝากทานนายกฯ ดวยนะครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ท่ีประชุม วาครบองคประชมุตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   10   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำป 

รองประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ระบายน้ำซอยปนสุข (หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนจำนวนเงิน 

1,914,000 บาท (-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน-) กองชาง   

ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        8       คะแนนเสยีง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  2. นายถนอม  ยินดี 

          3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       4. นายสายัณห  รุงเรือง   

  5. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       6. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       7. นายสทุธิ  ตังสวานิช 
       8.นายศุภกร แสงพงษพิทยา  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     2     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ย่ืนใบลา) จำนวน     2     คน 

      1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป (ลาปวย) 
    2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม (ลาปวย) 
 
          มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ

กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ ำซอยปน สุข       

(หมวดเปน) (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนจำนวนเงิน 1,914,000 บาท   

(-หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน-) กองชาง 

       อนุมัติ   จำนวน      8     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน      -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน      2      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จำนวน       2      คน 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง  ญัตติขออนุมัตใิชจายเงินสะสมของกองการประปา 

รองประธานสภาเทศบาล เพ่ือดำเนินการโครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมพรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เปด/ปดดวยเครื่องยกท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จำนวน

เงิน 1,311,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของกองการประปา เพ่ือดำเนินการ 

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมพรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ เปด/ปด

ดวยเครื่องยกท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จำนวนเงิน 

1,311,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม 

ประจำปงบประมาณ 2567 เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม     

พรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ เปด/ปด ดวยเครื่องยกท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน        

(ชุมชนหนองแหวน) เปนจำนวนเงิน 1,311,000 บาท (หนึ่งลานสามแสน    

หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได       

โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 

         (1) ใหกระทำ ... 
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(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(2 ) ไดส งเงินสมทบกองทุนส งเสริม กิจการขององคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

    (3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา

สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำปนั้น      

เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปน

ค าใชจ ายด านบุคลากร และคาใชจ ายกรณี ท่ี มีสาธารณภัย เกิด ข้ึนแลว            

องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวา

สิบลานบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมี

เงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

  (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป    

หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน

พับไป 

  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากในภายหลังมี

การบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดหาผูขายหรือ    

ผูรับจางรายใหม โดยนำเงินท่ีเหลือเปนสวนหนึ่ง ของการจัดหาผูขายหรือ      

ผูรับจางรายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

     เหตุผล 

  เนื่องจากโรงผลิตน้ำประปาหนองแหวน กอสรางมาประมาณ 30 ป 

ระบบการสงน้ำ จากแมน้ำประแสรมายังสระพักน้ำดิบเสื่อมสภาพ ทำใหไม

สามารถควบคุมปริมาณน้ำเขาสระพักน้ำดิบได อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองอยูระหวางดำเนินการกอสรางปรับปรุง      

ถนน ค.ส.ล. รอบสระน้ำหนองน้ำขาวออกไปทางประปาถังสูง ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือให

การควบคุมน้ำ เขาสระพักน้ำดิบมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือขยาย

กำลังการผลิตน้ำประปาใหเพียงพอตอผูใชน้ำท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว จึงเห็นควรขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ

กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 1,311,000 บาท (หนึ่งลาน

สามแสนหนึ่ งห ม่ืนหนึ่ งพันบาทถวน) เพ่ือนำไปกอสรางทอลอดเหลี่ยม        

พรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำเปด/ปด ดวยเครื่องยกท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน 

 

                กองการประปา ... 
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     กองการประปา 

     แผนงานการพาณิชย 

     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม พรอมติดต้ังบานประตูระบายน้ำเปด/

ปด ดวยเครื่องยกท่ี โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จำนวน 

1,311,000 บาท  

     เพ่ือจายเปน 

 1. กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Precast Box Culvert) 

ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ทอน หูชาง 2 ดาน กดเสาเข็ม 

คอร. ขนาด Ø 6 นิ้ว จำนวน 28 ตน 

 2. งานบานประตูระบายน้ำ (Sluice gate) เปด/ปด ดวยเครื่องยก 

ขนาด 2,250 กิโลกรัม บานประตู ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1 บาน 

3. งานป องกันการกัด เซาะปากท อ เหลี่ ยม  (Slope Protection)       

ดวยหินใหญเรียงยาแนวท้ังสองดาน พ้ืนท่ีรวม ไมนอยกวา 103 ตารางเมตร 

  4. งานทำนบชั่วคราว (Cofferdam) ปองกันดินพังระหวางกอสราง 

- เปนไปตาม 

1. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช.33/2567  

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

3/2567 

  ปจจุบันกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม      

ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2567 คงเหลือท่ีสามารถนำมาใชได เปนจำนวนเงิน 

58,304,387.39 บาท (หาสิบแปดลานสามแสนสี่พันสามรอยแปดสิบเจ็ดบาท

สามสิบเกาสตางค) และกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร       

ไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณประจำป      

เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปน

คาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการ

บริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลาน

บาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน

สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมท่ีสามารถ

นำไปใชไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป) ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2567             

กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

            จึงเรียนมา ... 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 

ของกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือนำไปดำเนินการจัดทำ

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมพรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ เปด/ปด            

ดวยเครื่องยกท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) เปนจำนวนเงิน 

1,311,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)  ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        

รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ตรงนี้ผมจะมีเรื่องสอบถามสักนิดนึงครับ เก่ียวกับประตูน้ำตรงนี้ คือ ณ ปจจุบัน

อางเก็บน้ำหนองแหวน เรียกใหงาย ๆ ตรงนี้มีการพัฒนาทางรอบสระแลว ตอไป

ผมไมแนใจวาเสนทางนี้ประชาชนสวนใหญหรือเทาท่ีทราบจะมาใชเสนนี้ดวย

หรือไม ผมมีความกังวลวาถามีการใชบอย ๆ หรือถาไมมีการปองกันเรื่องน้ำหนัก 

ตรงนี้อาจจะมีผลกระทบตอเรื่องดินกดทับในจุดท่ีเราทำไปหรือเปลา อยางนี้ผม

จะเสนอเพ่ิมเติมนะครับ อยางเชนวาเราจะกำหนดน้ำหนักโดยการท่ีวาใชสวนสูง

อยางเชนวาเวลาท่ีเราไปจอดรถใตดินของหาง เขาก็จะมีกำหนดความสูง ซ่ึงความ

สูงจะชวยปรับไดระดับหนึ่งของเรื่องการแบกน้ำหนัก ตรงนี้ถาไดผมก็เชื่อวาพอ

เรากอสรางเรียบรอยแลว จะมีอายุการใชงานคอนขางไดนานกวาปกติท่ัวไป 

ดีกวาถาเราปลอยไปเลยก็ไมรูวาใครวิ่งไปวิ่งมา จะแบกหรือไมแบกอันนี้ไมทราบ  

แตถาเราปองกันไดจะเปนทางท่ีดีกวาครับ ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

 

          นายสายัณห ... 
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นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะสอบถามนะครับวา ในสวนของท่ีเปนคันดานบน ปจจุบันเปนทางเดิน

ท่ีเปนลูกรังอยูนะครับ ไมทราบวาเราไดพัฒนาในสวนของตัวท่ีเปนคันทางรถผาน

ดวยหรือเปลาหรือวาเปนลูกรังเหมือนเดิม พอดีผมเปดยังไมเห็นตัวนี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกไดเปนหวงเปนใย ในสวนนี้ก็ตองขอขอบคุณ ถาทำไปการลด

สวนสูงก็จะดี แตเดี๋ยวกลัวถาพัฒนาในพ้ืนท่ีนั้นแลวรถสิบลอจะวิ่งไมได เพราะวา

ในพ้ืนท่ีแถวนั้นก็ยังไมมีการพัฒนา ในเรื่องของความเจริญสักเทาไหรในสวนนั้น   

ก็เอาไวพิจารณา เพราะจริง ๆ แลว ท่ีประตูของเราในเรื่องของบล็อกคอนเวิรส 

ตัวนี้ จริง ๆ แลว มีความแข็งแรงรับน้ำได ถาจะเปนหวงก็อาจจะเปนระบบขาง ๆ 

บล็อคมากกวาท่ีอาจจะทรุด แตอันนี้ก็เลยพูดไปตามท่ีสมาชิกไดสอบถามมา   

จริง ๆ แลว ถนนเสนนี้ทางเทศบาลไดของบจากองคการบริหารสวนจังหวัดมา

และก็ทำถนนเสนนี้ เลยตองวกกลับมาใชเงินสะสม ในจำนวนหนึ่งลานกวาบาท

ตรงนี้ เพราะเม่ือเราขอถนนไปขององคการบริหารสวนจังหวัด เขาจะมีมาตรฐาน

ของเขาก็คือ ถนนตองกวางไมต่ำกวา 6 เมตร และทีนี้ถนนเดิมก็ไมถึง 6 เมตร    

ก็เลยมีปญหาในสวนนี้ดวย ก็เปนการโยงไป ขององคการบริหารสวนจังหวัดเขา

ใหงบมา ทีแรกจริง ๆ เราขอไปแคสามลานเศษ ๆ พรอมไฟทางดวย แลวเวลา

ทางองคการบริหารสวนจังหวัดมาสำรวจโดยชางแลว เขาก็ทำใหจบเลย คือ     

เทถนนคอนกรีตรอบสระน้ำขาว วิ่งวนไปตรงนั้นเลย และไปชนท้ังสองหัวเลยท่ียัง

ไมไดเทคอนกรีต ขามสะพานไปและตรงท่ีทางทานประธานอาจจะเคยเห็น ถาวิ่ง

สายบายพาสจะมีแทงคประปาของ อบต.ทางเกวียน ก็จะไปชนตรงนั้นเลย ก็จะ

กลายเปนถนนคอนกรีตรอบสระ ในสวนนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะนำความเจริญไปสู

ตรงนั้น จริง ๆ แลวเราขอสามลานกวาของ อบจ. มาสำรวจแลวก็งบนี้ถาผมจำไม

ผิดก็หาลานกวาบาท และเราจะตองรีบทำเพราะวา ไปคาบเก่ียวงานทับซอนกัน

ระหวางถนนคอนกรีตตรงนี้กับทอบล็อคคอนเวิรส ท่ีเราจะทำใหมตรงนี้ ขอบคุณ

ครบั 

 

           นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ท่ีประชุม วาครบองคประชมุตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   10   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติใชจายเงินสะสมของกองการประปา 

รองประธานสภาเทศบาล เพ่ือดำเนินการโครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมพรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เปด/ปดดวยเครื่องยกท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จำนวนเงิน 

1,311,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)   

ตามท่ีนายกเทศมนตรเีสนอหรือไม 

- มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        8       คะแนนเสยีง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  2. นายถนอม  ยินดี 

          3. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       4. นายสายัณห  รุงเรือง   

  5. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       6. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       7. นายสทุธิ  ตังสวานิช 
       8.นายศุภกร แสงพงษพิทยา  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     2     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ย่ืนใบลา) จำนวน     2     คน 

      1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป (ลาปวย) 
    2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม (ลาปวย) 
 
 
              มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใชจายเงินสะสมของกองการประปา เพ่ือดำเนินการ

โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมพรอมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ เปด/ปดดวย

เครื่องยกท่ี โรงสูบน้ ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จำนวน เงิน 

1,311,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

       อนุมัติ   จำนวน      8     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ  จำนวน      -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จำนวน      2      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จำนวน       2      คน 
 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง  อ่ืน ๆ     

รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ผมมีอยู 

สองสามเรื่องท่ีจะเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ        

ในเรื่องแรกเลยนะครับ ในเรื่องของโครงการท่ีเราไดกันเงินมาตั้งแตป 2565 

ซ่ึงถาครบเดือนกันยายนนี้ก็จะครบ 2 ป จะไมสามารถท่ีจะกันเงินตอไปถาเกิด

ยังไมไดลงนามในสัญญานะครับ พอผมมาเปดดูในแผนดำเนินงานแลว ก็ยังมีอีก

จำนวนหลายโครงการนะครับ ท่ียังไมไดลงนามสัญญา ยังไมไดผูรับเหมา

อยางเชน โครงการกอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬาฯ และโครงการ

กอสรางโรงเรือนพักสัตว และยังมีอีกหลายโครงการอยางเชน โครงการจัดซ้ือ

เครื่องออกกำลังกาย ผมมีความกังวลในเรื่องของ ถาเกิดดำเนินการไมทัน 

โครงการเหลานี้ท่ีกันเงินมาตั้งแตป 2565 ก็จะตกไปเปนเงินสะสม ซ่ึงผมจะ

ฝากไปถึงคณะผูบริหารและทางเจาหนาท่ี ใหดำเนินการตามแผนดำเนินงานท่ี 

ไดระบุไวนะครับ เอาเรื่องท่ีสำคัญข้ึนมากอน หาผูรับเหมาผูรับจางมาทำกอน 

ไมอยากจะใหโครงการเหลานี้ท่ีเราไดผานสภาไปแลว ตองตกไปเปนเงินสะสม

แลวก็เสนอข้ึนมาใหมนะครับ มันจะเสียโอกาสและเสียเวลาสำหรับประชาชน

ท่ีตั้งตารอคอยอยู และในสวนเม่ืออาทิตยท่ีผานมา ในเรื่องของทอเมนประปา

แตก ผมก็ไดลงไปสอดสองแลวก็สนับสนุนทางเจาหนาท่ีในการซอมแซม ปญหา

ท่ีผมพบก็คือในเรื่องของอุปกรณการซอมแซม ของเจาหนาท่ีมีเพียงพอแตไม

ทันสมัย ซ่ึงผมอยากจะเสนอทางทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร ในเรื่อง

ใหจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัยใหกับทางเจาหนาท่ีในการซอมแซม  

ท้ังไมใชเฉพาะของการประปานะครับ งานโยธาก็ดี งานปองกันก็ดี ซ่ึงเจาหนาท่ี 

 

               พวกนี้ ... 
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พวกนี้เวลาเกิดเหตุแลว ถาเกิดเรามีเครื่องมือท่ีทันสมัยในการแกปญหา ก็จะ

สามารถท่ีจะแกปญหาไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึนนะครับ ซ่ึงวันนั้นผมก็ไดเอาตัว

บล็อกแบตเตอรี่ไปชวยเขามันก็ชวยประหยัดเวลาในการซอม ไปไดพอสมควร

นะครับ ซ่ึงเม่ือวานมีการลางถังตกตะกอนท่ีโรงผลิตน้ำท่ีหนองแหวน ผมเห็นใน

รูปภาพตัวชองดานลางท่ี สำหรับเจาหนาท่ีเขาไปลางตะกอน ดานลางมีท้ังหมด 

24 ตัว แตใชขันมือเอานะครับ แตยังโชคดีแตเจาหนาท่ียังโชคดีท่ีน็อตมันสั้น 

มันไมยาว ผมถามเจาหนาท่ีวาใชระยะเวลาในการขันมือ 24 ตัวเทาไหร 

มากกวาครึ่งชั่วโมงครับ ถาเกิดมีบล็อกแบบท่ีผมอยากจะเสนอ หรืออุปกรณ

อยางอ่ืน จะชวยประหยัดเวลาไดเยอะครับ เรื่องเครื่องมือเครื่องใชทีนี้ผมก็

อยากจะเสนอไปอีกในเรื่องของเจาหนาท่ีบนสำนักงานก็ดวยเชนกันนะครับ คือ

ถาเกิดเขามีหนาท่ีในการปฏิบัติงาน อยางเชน เขียนแบบหรือตองปฏิบัติงาน

เก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน เราก็ควรท่ีจะสนับสนุนใหเขา 

ใหมีเครื่องมือเครื่องใชดี ๆ นะครับ งานจะไดออกมาดวยความรวดเร็วมาก

ยิ่งข้ึน และอยางประชุมสภาลาสุดเม่ือคราวท่ีแลว ผมพูดในเรื่องของปญหาท่ี 

สนามฟุตซอล ตองขอขอบคุณเจาหนาท่ี ในเรื่องของการเขาไปปรับปรุง

ซอมแซมในเรื่องของตูควบคุมไฟเรียบรอยแลว หลังจากการประชุมสภาในวันนี้

จะมีการเริ่มพูดคุย ในประเด็นเรื่องเพ่ิมเติมจากท่ีออกแบบเสนอมา อยากเรียน

เชิญทานสมาชิกท่ีสนใจจะรวมพูดคุยกับทางเจาหนาท่ี ก็หลังจากการประชุม

สภาแลว ก็ขอเชิญประชุมรวมกับทางเจาหนาท่ีได ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์ อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1  

ขอเสริมจากทาน ส.ท.สุทธิ นะครับ ดวยเม่ือวันท่ีเกิดการทอแตก อันนี้ก็ประสบ

เห็นดวยกัน ท้ังคูนะครับวา ถามี เทคโนโลยีหรือเครื่องมือท่ีดี  ก็จะชวย

ประหยัดเวลาไปคอนขางอยางนอยก็มีเกือบครึ่งก็ในการชวยตาง ๆ อันนี้ก็เห็น

ดวย ก็คงอยูท่ีเจาหนาท่ีหนางานประสานกับทางเทศบาลหรือทางคณะผูบริหาร

อีกทีนึงนะครับเรื่องท่ีหนึ่ง เรื่องท่ีสองก็จะเปนเรื่องอยางท่ีทาน ส.ท.สุทธิ เอยก็

คือ เรื่องกระทบเดือนกันยายนนี้ พวกโครงการตาง ๆ ของป 2565 ทีนี้ผม

อยากจะสอบถามวาในการประชุม อยางของเราประชุมสภาเรามีการ            

 

                   ทำรายงาน ... 
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ทำรายงานการประชุมนะครับ ประชุมของเทศบาลผมไมทราบวา แตละเดือนมี

การประชุมกัน และมีการหยิบยกของครั้งท่ีแลวมาพูดไหมครับ วามีการตาม

งานกันไปถึงไหน ติดคางเรื่องอะไร ติดขัดอะไร เพราะวาไมมีการชี้แจงหรือวา

แจงกันมา ผมก็เชื่อวาดวยงานมันเยอะมาก บางทีคณะบริหารหรือผูบริหารของ

เทศบาลเองอาจจะดูไม ท่ัว เพราะวางานหลากหลายจริง ๆ อันนี้ เขาใจ          

แตเปนไปไดถามีการหยิบยกข้ึนมาคุยสอบถามกัน ผมก็เชื่อวาเราจะรูปญหาท่ี

แทจริง ตรงไหนแลวมาชวยรวมชวยกันแกปญหา ผมก็วาโครงการทุกโครงการก็

นาจะไปได เพราะปนี้ 2567 แลว ตั้งแต 2565 2566 2567 ผมก็วารวม 

2 ปแลว ระยะเวลาเกือบ 700 วันผมก็วา เพียงพอกับการหาขอมูล ยังไงตรงนี้

ในการประชุมครั้งหนาผมก็เชื่อวานาจะมีคำชี้แจงสักนิดนึง เก่ียวกับโครงการท่ี

คางคาอยู ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายแกวกาว  ถนอมวงศ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับผมนั้นมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะผานทานประธานไปยังคณะผูบริหาร 

ประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการจราจรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบล     

เมืองแกลง ซ่ึงก็มีอยูสองประเด็นดวยกันนะครับคือ เนื่องจากระบบการเดินรถ

หรือการจัดการจราจรของเรา ถูกออกแบบมาเปนเวลานาน บางพ้ืนท่ีถูก

ออกแบบมาตั้ งแต เปนสุขาภิบาล ซ่ึงอยากจะเสนอทานประธานไปยัง         

คณะผูบริหาร วาถึงเวลาหรือยังท่ีเราควรจะมีการปรึกษา ในเรื่องของการ

จัดระบบการจราจรแบบใหมวาพ้ืนท่ีตรงไหนสามารถท่ีจะเดินรถทางเดียวได 

เดินระบบ One Way ใหม เพ่ือจะรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต เพราะ

ตอไปคาดวาจะมีการจราจรท่ีคอนขางท่ีจะมากข้ึน ซ่ึงอยากเสนอวาควรท่ีจะมี

โครงการปรึกษาการจัดระบบการจราจรแบบเดินรถทางเดียว one way ข้ึนมา

ใหมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจราจรในเขตเมือง ตลอดจนลดปญหา

การจราจรในชวงเวลาเรงดวน ก็ฝากทานประธานไปยังทานนายกฯ ในประเด็น

ท่ีหนึ่งดวย สวนประเด็นท่ีสอง เปนประเด็นในเรื่องการจราจรเหมือนกันครับ 

บริเวณรอบโรงพยาบาลแกลง ซ่ึงโรงพยาบาลแกลงเปนพ้ืนท่ีท่ีตองดูในเรื่องของ

ระบบการจัดการจราจรเปนพิเศษ เนื่องจากในสภาวะท่ีมีเหตุฉุกเฉินรถ 

โรงพยาบาลหรือรถทางเจาหนาท่ีกูภัยท่ีตองเขาพ้ืนท่ีโรงพยาบาลตองการความ 

 

             คลองตวั ... 

 

 



- 33 - 
 

 

คลองตัว ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือเม่ือโรงพยาบาลมีประตูทางเขาทางออกท่ีไป

ใกลเคียงกับถนนสุขุมวิท ซ่ึงตรงบริเวณนั้นจะมีปญหาพลุกพลานมาก ซ่ึงไดรับ

ประสานมาจากทานประธานชุมชนท้ังสองชุมชน คือ ชุมชนแหลมยางและ

ชุมชนในยาง วาในชวงเวลาเรงดวนรถท่ีจะมุงหนาจากถนนแหลมยางมุงหนา 

เพ่ือท่ีจะไปออกตรงดอนมะกอก ตองรอเลี้ยวเพ่ือเลี้ยวขวาไปดอนมะกอก 

ประกอบกับรถบางคันก็จะรอเลี้ยวซาย ซ่ึงสภาพชองการจราจรตรงนั้นคอนขาง

ท่ีจะแคบ ถามีการขยายฟุตบาทใหมีขนาดท่ีกวางข้ึน มากท่ีจะเลี้ยวซายผาน

ตลอดไปได ก็สามารถจะแกปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน ไปได

ครับก็อยากจะนำเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานนายกฯ ในสองประเด็น

นี้เพ่ือท่ีจะมีการปรึกษาหารือการพูดคุย ตลอดจนเรื่องการวางแผนจราจรของ

เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงท้ังระบบ เนื่องจากเราก็ไดมีการพูดคุยในเรื่องของ

การจราจรในพ้ืนท่ีมาเปนเวลานาน และอีกอยางหนึ่งในชวงหลัง ๆ นี้ ก็คือ 

ทองถ่ินตาง ๆ ไมวาจะเปนเทศบาลตำบลท่ีจะขยายเปนเทศบาลเมือง หรือ

เทศบาลเมืองก็ตามจะมีการนำเอกชนมาปรึกษาในเรื่องของการจัดทำระบบ

การจราจรคอนขางจะหลากหลายท่ีเหมือนกัน และหลายท่ีท่ีทำไปแลวก็ประสบ

ความสำเร็จคอนขางท่ีจะดีเชนเดียวกันครับ อยางเชน ของเทศบาลเมืองสัตหีบ

ก็มีการวางผังเมืองและจัดจราจรแบบ one way ข้ึนใหม ก็ทำใหในเรื่องของ 

การคาขายของพ่ีนองประชาชน ซ่ึงตอนนี้ปญหาเรื่องการจอดรถคาขายเปน

มหากาพยพอสมควรครับ ถาเกิดมีการวางแผนในเรื่องของการจอดรถหรือ

จราจรท่ีดี จะทำใหระบบพาณิชยกรรมในพ้ืนท่ีดีข้ึนตามมาได ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดพูดถึงเรื่องการกันเงิน จริง ๆ แลว ทางคณะผูบริหารก็ลำบาก

มาหลายปในเรื่องของการกันเงิน เวลาเดือนสิงหาคม กันยายน ก็จะอานแต

วาระแตเรื่องกันเงิน และชวงนี้พอดีนายชางวิทยาก็พยายามท่ีจะผลักดัน       

ในสวนนี้ ทานมารับตำแหนง รก.ผอ,กองชาง ก็พยายามท่ีจะผลักดันใหงาน

ออกมาใหหมด ทุกวันนี้ตองยอมรับวายงัไมหมด ก็ตองเห็นใจเพราะจริง ๆ แลว 

เจาหนาท่ีเรานอยสวนหนึ่ง และไมมีประสิทธิภาพสวนหนึ่ง ฉะนั้นในเรื่องของ

งานบางทีงานจะหาชางไปควบคุมงาน บางทียังหายากเพราะวางานทับซอนกัน 

เม่ือวานก็มีคนตำหนิมาเรื่องฟุตบาทถนนสนุทรโวหาร คือมีความไมเรียบรอย  

 
               ในสวน ... 
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ในสวนของงานท่ีออกมาก็ถูกตำหนิมา เม่ือสักครูผมก็บอกทางชางควบคุมงาน

ไปแลว วามีชาวบานบนมาเยอะหลายคนในเรื่องของงานถนนสุนทรโวหาร      

ท่ีฟุตบาทยังไมเรียบรอย ในเรื่องของการกันเงินทางสภาก็คงจะเขาใจท่ีเราผาน

มา และชวงนี้ท่ีทำมาตั้งแตตนปมาเลย คือ งบประมาณท่ีเราผลักดันออกจาก

การกันเงินไวก็ประมาณหาสิบลานกวาบาท แลวก็ยังเปนงบของป ๒๕67 อีก 

เพราะฉะนั้นงานท่ีออกมาก็ไมต่ำกวาเจ็ดสิบลานบาท ท่ีจะตองรอผลักดัน

ออกมาใหหมด ในสวนนี้ยังมีอีกหลายโครงท่ียังไมเรียบรอยนะครับ ในสวนของ

เครื่องไมเครื่องมือในสำนักงานเรื่องคอมพิวเตอรเรื่องอะไร มันก็ติดขัดใน    

สวนหนึ่ง จะติดขัดในเรื่องของสเปค บางทีคณะผูบริหารก็อยากจะใหสเปค

ทันสมัย ทันยุค แตบางทีก็ติดดวยระเบียบระบบในสวนนี้ สวนท่ีทานสมาชิกได

พูดถึงในเรื่องของเครื่องมือ ใชครับในเรื่องของบล็อกวันนั้นผมก็ยืนอยู ท่ีเขาไป

เปดทอท่ีแตกหนาแปลนคลาย ๆ กัน น็อตมันถ่ีก็ตองขันกัน ท่ีทานสมาชิกเห็น

เม่ือวานตองใหผูหญิงท่ีอยูท่ีโรงผลิตไดชวยขันน็อต เพราะวาน็อตแปนหนึ่งน็อต

หลายตัวประมาณยี่สิบกวาตัว อันนี้ก็สวนหนึ่ง ก็จะตองดำเนินการตอไปในเรื่อง

ของบล็อก ในการทำประปาก็มีปมลมอยูแลวแตตัวเล็ก แตนาพอท่ีจะชวยได  

ท้ังในเรื่องของบล็อกมือถือหรือวาใชปมลมนะครับ ในสวนท่ีทานสมาชิกพูดมา

ในเรื่องของจราจร ก็เรียนเชิญนะครับในวันท่ี 5 ถาผมจำไมผิด คือ เชิญทาง

โรงเรียนวัดพลงชางเผือก โรงเรียนแกลงฯ  เจาหนาท่ี และประธานชุมชน และ

เทศกิจ ในเรื่องของการนำมาคุยกันในเรื่องของการจราจร ถาทานมาก็อาจจะ

คุยกันถึงในเรื่องระบบของเทศบาล ท่ีเรานัดคุยจะคุยในสวนของการจราจรท่ี 

สับสนและปญหาเยอะ ยิ่งถาฝนตกดวย และมีการปลงศพท่ีวัดพลงดวยในเวลา

เลิกเรียน ก็วุนวายกันไปใหญ ในสวนเรื่องของวัดพลงกับโรงเรียนแกลงฯ       

ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2567 สวนของโรงพยาบาลแกลงก็ตองขอขอบคุณ       

นะครับจริง ๆ แลว มีคนนำเสนอผมหลายเรื่อง ในเรื่องของถนนแหลมยางเขา

ไปขางโรงพยาบาลแกลง มีเสนอมา 2 ปแลว ใหรื้อท้ังหมดเลย และทำใหม    

ในเรื่องของปากทาง ในสวนตัวผมก็คือมาคิดสะระตะแลว ทำไมไดเพราะวา    

ในเรื่องถนนทำได แตในเรื่องของทอระบายน้ำ เพราะวาทางซีกซายจากสุขุมวิท 

ถาเราไปยกระดับถนนสูง และไปยกทอระบายน้ำสูง สภ.แกลงก็จะน้ำทวม 

เพราะน้ำไมรูจะไหลออกไปทางไหน ในสวนซีกขวาของโรงพยาบาลแกลงผมก็

เคยพูดตอนท่ีเขาเปดอาคารแลววา ผมไปยืนดูนะตรงท่ีน้ำจะออกมาท่ีทอ

ระบายน้ำของถนนแหลมยาง เขาก็สูงกวาพ้ืนท่ีของเทศบาลไมมากในสวนนั้น   

 

             ท่ีคิดไว ... 
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ท่ีคิดไวกับเจาหนาท่ีของเทศบาลคนหนึ่งก็คือ ปรื้น เขาก็เคยเสนอมาวาใหทำ

ตรงนี้ ในสวนตัวผมจะทำไดก็คือ ซีกขางขวาจากสุขุมวิท และก็ไปแคสุดเขต

โรงพยาบาลแกลง ในสวนนี้ก็คือเอาทอเกาออก และไมตองมีฟุตบาท คือเปน

รางวีเลย ชวงเชาจนถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมง ทางหมวดสมบัติก็จะปวดหัวตรงนั้น 

จะตองใหจอดรถซีกเดียว และในเรื่องของปายมาตรฐานก็ยังไมมี ถาเราเอา

ฟุตบาทออกซีกหนึ่งและวางทอใหม จากสุขุมวิทไปจนแคสุดเขตโรงพยาบาล 

แกลง ท่ีผมพูดถึงตรงนี้ เพราะตอไปเจอแยกถนนเกาะหนองโบสถ ก็ยกสูงไมได

เพราะวาน้ำจากถนนเกาะหนองโบสถก็ตองมาออกเสนนี้อยูเหมือนกัน ถาเราไป

ยกสูงน้ำก็ออกมาไมได ก็จะเปนปญหาในสวนนั้น ก็ตองขอขอบคุณทางทาน

สมาชิกท่ีไดชวยกันแนะนำคณะบริหารและออกความคิดใหกับบานเมืองของเรา 

ในสวนของผมก็จะมีเพ่ิมเติมจากคราวท่ีแลวท่ีมีประชุมและท่ีคณะกรรมการ 

พัฒนาแผนท่ีไมไดตอบและตกลงไป คือ เม่ือประชุมสภาคราวท่ีแลว ผมบอกวา

เราโชคดีท่ีตนไมลมทับรถตรงเซเวนใหม สายสุนทรภู ไมดีครับ ตอนนี้มีหนังสือ

มาจากประกันแลว เรียกคาใชจายถาผมจำไมผิดก็นาจะสี่หม่ืนกวาบาท ในเรื่อง

ของคาใชจาย เพราะเขาจะตองมีหนังสือมา เจาของรถเขาจะตองถายรูปไปและ

ไปเคลมประกัน ประกันก็ตองทำหนังสือมาในสวนนี้ ตอนนี้ก็พยายามจะกำชับ

เจาหนาท่ีงานสวน ซ่ึงงานก็เยอะ และบางทีก็ไปทำงานท่ีบางทีมันก็ไมสมควรท่ี

จะไปเรงก็ไปทำกอน คือ แบบเม่ือวานซืน คือ งานไมไดเรง ผมก็บอกวาตนไม

ตอนนี้ คือ งานสวนจะตองไปสำรวจโคนตน กอนวามันมีผไุหม มีเนาไหมหรือมี

โดนวางยาไหมในสวนนี้ เพ่ือจะไปดูตรงนั้นและแกปญหาตรงนี้กอน เพ่ือไมให

ไปเสียเงินโดยใชเหตุ และตนไมตนไหนท่ีมันเปนพุมใหญก็ควรท่ีจะไปซอยใหมัน

บาง ๆ ลงเพ่ือไมใหมันรับลมมาก ผมบางทีก็ปวดหัวกับเจาหนาท่ี บางทีก็ไมรูวา

สมควรท่ีจะทำงานสวนไหนกอน และอีกเรื่องหนึ่ งคือเรื่องเก า ท่ีท าน

ประธานสภาเคยถามผมในท่ีประชุมเม่ือคราวท่ีแลว เรื่องถนนเทศบาล 1 ทำไม

ถึงไมทำฟุตบาท ท่ีชาวบานสอบถามมา ในสวนนี้ผมก็จะรอใหหนาฝนปนี้ วาเรา

จะตองไปเปดสำรวจทอระบายน้ำวาเราจะทำยังไงได โดยการแบงน้ำ คือ 

ยกตัวอยางเชน ซอยเทศบาล 1 ซอย 1 คือ รานขาวสารฮอไฮงวนตรงนั้น      

วาเราจะดึงน้ำออกมาไดไหม ดึงมาจากรานเก้ียวเสาเหลืองตรงนั้น มันจะคุม

ไหมน้ำมันมากไหม ดึงมาเสร็จแลวไมตองใหมันมาลงท่ีซอยออมสิน หรือวา    

อุนประเสริฐคือใหมันเลี้ยวซายออกสุขุมวิท และอีกสวนหนึ่งท่ีเคยทำไวแลว 

และไมรูวาเปนยังไงบาง คือซอยคุมอง น้ำตรงนี้ท้ังสองซีก ไหลปริมาณมาก

มหาศาล เพราะวา TOT เทศบาล และถนนเทศบาล 2 ก็จะไปรวมอยูตรงนั้น 
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หมด ท่ีเราอยูตรงนี้ก็ไปรวมตรงนั้น ทางซีกขวาถาเราสามารถทำแลวใหลงไปถึง

เทศบาล 1 แลวเลี้ยวขวาผานไปหนาศูนยบริการสาธารณสุข ก็จะแบงน้ำตรงนี้

ไปชวยไดหนึ่ ง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่ีจะทำฟุตบาท ก็ตองรออีก    

หนอยหนึ่ง อีกสวนหนึ่งก็คือวันนั้นประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ก็มีทาน

สมาชิกไดสอบถามในเรื่องของเครื่องปนไฟท่ีโรงผลิตประปา ตอนนี้ในเรื่องของ

ท่ีเราเอาโครงเครื่องปนไฟท่ีไดนำเขาแผนไว ก็เปนเงินเยอะเกือบถึง ถาผมจำไม

ผิดถึงสี่ลานบาท ในเรื่องของเครื่องปนไฟ ผมยังไมไดหยิบเอาเรื่องของเครื่อง 

ปนไฟเขามานี่ ในสวนตัวผมคิดวามันไมจบ เพราะเครื่องปนไฟจะตองใชหมอ

แบตก็ตองไปดูแลหมอแบตอีก ตองขอขอบคุณทางการไฟฟาตอนนั้นท่ี         

คุณณัฐยศเปนเจาหนาท่ีของการไฟฟา กอนท่ีทานจะเกษียณมา ทานไดชวยดูให 

สวนหนึ่ง คือ ในเรื่องของไลนสายไฟท่ีเดิน มันก็มีสวนยาง สวนผลไมทำให  

เวลาฝนตกแลวก็เกิดลมทำใหไฟหมอแปลงช็อตอยูประจำก็เลยเสนอเขาวา 

ทำไมไมเดินจากหนาโรงเรียนมกุฎเมืองขามคลองมา เพราะฉะนั้นจะงายกวา

เพราะวามันเปนเมนใหญดวย และทุกวันนี้ทางการไฟฟาก็เดินชวงนั้นไป ก็ชวย

ในเรื่องเวลาไฟดับท่ีโรงผลิตประปาไดสวนหนึ่ง ขอชี้แจงใหทานสมาชิกสภา 

ผานไปทางทานประธานสภาใหไดทราบในสวนงานท่ีติดคางอยูครับ  

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.จตุรงค  วงศโภคิน ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายจตุรงค  วงศโภคิน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับผมก็มีอยูประมาณสองประเด็นครับ ประเด็นแรกก็อยากจะปรึกษาและ

เสนอแนะทางคณะผูบริหาร ชวงนี้ ก็เขาสูชวงหนาฝน จะมีท้ังลมและฝน          

ก็อยากจะใหทางคณะผูบริหารหรือเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ ก็อยากจะให 

สำรวจในเรื่องของโคมไฟสองแสงสวางนะครับ ชวงนี้ผมก็ไดรบัคำรองจากหลาย

ท่ีหลายชุมชนเหมือนกัน ในเรื่องของโคมไฟท่ีเกาและหม่ินเหมท่ีจะตกลงมาท่ี

เปนอันตรายตอพ่ีนองประชาชนนะครับ ก็อยากจะใหทางคณะผูบริหารได

สำรวจเรื่องของโคมไฟท่ีเกา อยากจะใหเปลี่ยนหรือปองกันความเสียหาย ท่ีจะ

เกิดกับพ่ีนองประชาชนของเรานะครับ สวนประเด็นท่ีสองอยากจะสอบถาม

คณะผูบริหารในเรื่องของการจัดการการเก็บขยะในเขตเทศบาล เพราะผมก็ได 

รับเรื่องหลายครั้งในเรื่องของขยะท่ีไมไดมีการจัดการหรือมีการจัดเก็บบางวัน 

และบางชุมชน อยากจะสอบถามไปทางคณะผูบริหารวา ตอนนี้เรามีการ 

จัดการในเรื่องของการจัดเก็บขยะอยางไร ขอบคุณครับ 

            นายศุภกร … 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ผมมีอยู

ประเด็นหนึ่งนะครับ เรื่องตอจากสมาชิกท่ีพูดถึงเรื่องการจราจร ก็เปนนิมิตท่ีดี

ท่ีจะมีการพูดคุยหรือวาปรึกษาหารือแกปญหาเก่ียวกับการจราจร สวนท่ี

ประสบปญหาอยูทุกวันนี้ก็คือ การจราจรของโรงเรียนวัดพลงชางเผือกกับ

โรงเรียนแกลงฯ ซ่ึงตอนนี้โรงเรียนเปดเทอมแลว ทุกเชาทุกเย็นเปนท่ีทราบกัน

วารถหนาแนนมากเปนชวงระยะสั้น ๆ นะครับ แตก็ยังดีครับท่ีมีปองกันฯ และ 

ทาง สภ. แกลง ท่ีมาอำนวยความสะดวก ใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีใชรถใชถนน 

ในชวงนี้ ก็ตองขอขอบคุณแทนท่ีนองประชาชนผูปกครองและเด็กนักเรียน 

ขอบคุณไปทางเจาหนาท่ีตำรวจและเจาหนาท่ีปองกัน สวนท่ีมักจะเกิดอุบัติเหตุ

ข้ึนไดท่ีผมไดมองเห็นอยู คือ ทางออกของวัดพลงชางเผือก จะมีฟุตบาทท่ีเขารื้อ

ถอนไปแลว และเขาทำทางลาดข้ึนไปบานหลังใหญตรงนั้น จะมีปากทอโผล

ข้ึนมาประมาณสามทอเปนคันสูงข้ึนมา ถาเกิดรถชวงเชาหนาแนนและรถเสีย

หลักหรืออะไรก็แลวแต ก็อาจจะเกิดอุบัติ เหตุอันตรายไดก็อยากจะฝาก        

ทานประธานผานไปยังผูบริหารใหดูแลแกไขตรงนี้ดวยนะครับ เพ่ือความ

ปลอดภัยของพ่ีนองประชาชนท่ีใชรถผานไปผานมา ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในเรื่องของการจราจรกอนเลย คือ ตอนนี้เราเขาแผนไวแลว ในเรื่องของขาง

บานกำนันสนั่น เม่ือวันท่ีสิบเจ็ด เปนเงินสามแสนเจ็ดในสวนนี้ ผมก็ยังงงวา

ทำไมเงินเยอะจังเลย แคบอพักสี่บอ และวันนั้นผมไปงานทำบุญท่ีวัดพลงก็ไป

ยืนเล็ง ๆ อยู เอะแลวหลักกิโลมันจะเกะกะนิดหนึ่งหรือจะเขยิบไปอีกหาสิบ

เซ็นตจะชนบานเขาหรือเปลาถึงสะดวกและไมรูวาสามแสนเจ็ดเนี่ย รวมกับ

ตะแกรงใหมตรงหัวมุมตรงนั้นดวย เพราะมันก็เริ่มผุแลว และดินทรายก็เต็มเลย

น้ำก็คงไมไหล เดี๋ยวฝนตกผมจะตองไปยืนดูหนอย วาจะมีน้ำไหลไหมเพราะวา 

ดินในทอเต็มทอเลย จริง ๆ แลว เล็งมานานแลว แตทีนี้นึกวาทางหลวงชนบท 
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เขาจะทำดวย เพราะตอนท่ียืนดูก็ยืนดูขางบานกำนัน ในสวนตัวผมก็เขาใจนะ 

วาเนื้องานเขาอาจจะบวกเขาไปดวย แตทีนี้มันทำยากก็เลยไมทำในสวนนั้น     

ก็ไมเปนไรทางเทศบาลก็ตองไปทำเพ่ือใหมันกวางข้ึน จริง ๆ แลว ตรงนี้ ก็    

สวนหนึ่ง แตผมวาตรงนูนยังไมมีคนตาย มันอันตรายกวาอีก คือ สี่แยกตรงริม

แดนเราระหวางสี่แยกท่ีลงไปเสนแบงเขต อบต.ทางเกวียนกับเทศบาล สี่แยกท่ี

แตกอนมีขนำและมีคนไปนอนเลนอยูตรงน้ำตรงนั้น ท่ีเลยบานหมวดสรรพชัย

ลงไป พลง ๗ และไปเจอสี่แยกตรงนั้น เพราะผมขับรถไป ผมยังมองวาตรงนี้มัน 

เสียงมอเตอรไซควิ่งออกมา วันนั้นก็คุยกับนายชางวิทยาแลววาใหไปออกแบบ

ตรงนั้น วาเราจะทำยังไง จะเปนไฟกระพริบหรือวาจะเปนรัมเบิ้ลสตริปหรือ

อะไรยังไง เพราะตรงนั้นเสี่ยงมาก ถาใครขับรถไปเสี่ยงมอเตอรไซควิ่งชน 

เพราะทัศนวิสัยไมดีดวย เพราะถาเราวิ่งไป พลง ๗ มีบานอยูมุมซายมือจะบัง

ทัศนวิสัยไมใหเห็น ถาวิ่งมาจากทางถนนทะเลนอยก็จะเห็น แตถาวิ่งไปจากทาง

บานอบต,จิ้น ก็จะมองอะไรไมเห็นเลยในตรงนั้น รูสึกวาจะมีอุบัติเหตุแตไมถึง

ขนาดเสียชีวิต อันนี้เราตองไปทำ เพราะจริง ๆ แลว ทาง อบต. ทางเกวียนเขาก็

ไมนั่น เพราะเราเปนเทศบาลเราตองไปทำในสวนนี้นะครับ อันนี้เม่ือชี้แจงก็ขอ

ชี้แจงเพ่ิมเติมเลย สวนในเรื่องของโคมไฟท่ีทานสมาชิกไดพูดถึง ก็เขาใจสวน

หนึ่ง แจงเขามาไดนะครับ แจงมาท่ีผมก็ไดวาโคมไหนจะหลุดหลน แตตองขอ

อภยัดวยสวนหนึ่งท่ีบางทีบางอันท่ีมันอาจจะเกาสวนหนึ่ง เพราะในสวนตัวผมก็

คือยังติดนิสัยประหยัดอยู จริง ๆ ตอนนี้เรามีโคมท้ังหมด 3 โคม ในเรื่องของ

การเปลี่ยนโคมใหเปนแอลอีดี เจาหนาท่ีไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางไปแลว ผูมา

เสนอราคาในเรื่องของระเบียบของอะไรไมคอยผาน ก็เลยตองเรงดำเนินการ

ใหม ถาเกิดเราเรงดำเนินการใหมเสร็จพับ และถาเกิดเราเปลี่ยนโคม เราก็

จะตองยกของเกาออก ในสวนตัวผมก็คิดวา เม่ือของเกามันยังดีอยู บางทีเราก็

จะไปใสในจุดท่ีไมมีโครงการ คราวนี้วาโครงการไมรูติดอะไรนักก็ไมรู จริง ๆ 

แลวตอนนี้สามโคมเลยในการท่ีจะเปลี่ยนและก็เพ่ิมเติม เพราะนั้นถาเราจะทำ

การเปลี่ยนของเกามันเหลือเราก็เอาไปใสท่ีมันชำรุด ยกตัวอยาง บางทีมันก็แค

ในซอยสั้น ๆ หรือเล็ก ๆ แตตองขอขอบคุณนะครับ จริง ๆ แลว ในเรื่องของไฟ 

ผมก็ขอขอบคุณชางไฟตอนนี้ ชื่อชุมพลและอีกคนหนึ่ง เพราะตอนนี้ดีกวา

เม่ือกอนเยอะในเรื่องของไฟ เม่ือแตกอนท่ีเสียเยอะแยะหมด ตอนนี้นอยลงไป

หลายเปอรเซ็นต ในเรื่องของไฟท่ีไมคอยติด หรือวาติดไมก่ีวันก็เสีย และปญหา

ของผมก็สองสามปแลว ในเรื่องของเสารหัสไฟ ก็ยังไมจบสักทีนึง เม่ือวานก็ไป 

 

           พวงเพชร ... 

 

 



- 39 - 
 

 

พวงเพชร ซอยซายมือหลังรานดินสอ ก็ยังไมมีแตวาไปทาสีไว แตยังไมมีรหัสยัง

ไมมีอะไร ในสวนตัวผมจริง ๆ ก็อยากจะประชาสัมพันธ ในเรื่องของรหัสเสาไฟ  

มันงายเวลาชางไฟไปซอม แตก็ไมรูวาเม่ือไหรจะเสร็จสักที ถาผมจำไมผิดนาจะ 

สองป กว าสามป แล ว ในส วนนี้  ใน เรื่ อ งของการ เก็บขยะเดี๋ ย วจะให               

ทางรองนายกเทศมนตรีหรือเจาหนาท่ีไดชี้แจง เพราะจริง ๆ การเก็บขยะ 

เทศบาลก็ไดจางเหมาเก็บ แตท่ีผมรูมาก็คือเขาเก็บหลายท่ี รูสึกวาท่ีมาบตาพุด

ดวย รถก็มีเสียหรือวามีสับเปลี่ยนสวนหนึ่ง และท่ีผูรับเหมาทำตอนนี้ก็ไปเอา

มอเตอรไซคมาเก็บ และก็ไปขนถายอยูหนาบานน็อคดาวน ตรงเยื้อง ๆ กับ

ปองกัน ในสวนนั้นมันก็ไมดีเทาไหร ทำใหถนนตรงนั้นเปนพ้ืนไมสะอาด และดำ

ดวยและก็เปนถนนใหญดวย ขอใหทางสาธารณสุขฯ ไดชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องท่ีทานสมาชิกไดสอบถาม เรื่องของการเก็บขยะ

ในตอนนี้นะครับ ซ่ึงทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงก็ไดเริ่มจางเอกชน ใหเขามา

ดำเนินการเก็บขนขยะ ตั้งแตประมาณเดือนกุมภาพันธ ตอนนี้ก็จะครบ 4 เดือน 

สำหรับปญหาเรื่องการเก็บขยะทุกวันนี้ ก็จะมีหลัก ๆ สองสวนดวยกัน ท่ียังพอ

มีปญหาอยู คือ หนึ่งในเรื่องการวางแผนของเอกชน ซ่ึงเขาจะมีการวางแผนใหม 

เพ่ือใหเก็บไดครอบคลุมและเร็วเพ่ือใหเกิดปญหานอยท่ีสุด คราวนี้บางทีก็จะไม

คอยสอดคลองกับของเดิมท่ีเราเก็บมานะครับ และอีกปญหาหนึ่งท่ีเอกชนกำลัง

แกตอนนี้ ก็ คือ เรื่องของรถครับ เขาพยายามเอารถไฟฟามาใช รถไฟฟา

จุดประสงคของเขาคือประหยัดหนึ่งแลว สองเงียบ แตก็เปนเรื่องของรถไฟฟาท่ี 

จุกจิก ในเรื่องของการชารจไฟอะไรอยางนี้ครับ เปนรถใหญใชงานหนักชารจไม

คอยเต็มบาง พอวิ่งไปก็หมดกลางทาง เขาปรับแกอยูนะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่ี

เกิดข้ึนคอนขางเยอะตอนนี้ คือเรื่องของการรื้อคนถังขยะจากกลุมคนท่ีบางคน

ผมวาไมใชวิกลจริตหรือวารอนเร ผมก็เคยสอบถามกับทางทีมงานของทาง    

สภ,แกลง เขาบอกวาไมรูจะทำยังไงครับ โดยเฉพาะโซนสารนาถ สุขุมวิท ก็จะมี

คนท่ีไปคุยเยอะพอสมควรเลยครับ และบางคนท่ีเคยเจอคุยรูเรื่องก็มีครับ      

คุยแลวเก็บไดไมได แตบางคนคุยไมไดเขาใกลยังไมกลาเลยก็มี ก็เปนปญหาท่ี

ตองคอย ๆ แกไขกันไปครับ ในเรื่องของคนท่ีมาคุยขยะและทำหกหลน คนท่ีคุย 
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รูเรื่องท่ีเขาเก็บบอกวาเรารื้ออะไรไปแลว ฉีกถุงแลวอะไรท่ีใชไดก็เก็บไป อะไรท่ี

ใชไมไดก็เอาใสถังไวเหมือนเดิมเขาก็ฟงครับ จะมีผูหญิงสองคนเก็บแมลูกอันนั้น

ก็คุยรูเรื่อง แตอีกสองสามคนเอาการเลยครับผม สวนของโซนสารนาถตอนนี้ก็

เก็บวันเวนวันอยูนะครับ ขอขอบคุณมากครับท่ีมีคำชี้แนะมาตรงนี ้ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล จะขอเพ่ิมเติมจากท่ีทานรองเสถียร คือตอนนี้เก็บขยะอาจจะเขาชวงพ่ึงมาใหม 

หรือคนเก็บก็นาจะเปนคนเกาจากท่ีอ่ืนมานะครับ ผมอยากจะขอฝากเรื่องขยะ

รอบถัง ตอนนี้ท่ีผมวิ่งดูขยะรอบถังเราจะมีปญหาสองจุดหลัก ๆ และเห็นทุก

ครั้งก็คือ ซอยท่ีวิ่งไปเกาะหนองโบสถ 1 จุด และลาวันเสถียรอีก 1 จุด จุดท่ี

หนาจะดูโคมาท่ีสุดก็คือ ตรงหมูบานปราณี ซ่ึงนาจะเปนขยะท่ีหมักหมมรอบถัง

ดวย และอยากจะขอฝากนะครับ และอีกจุดหนึ่งตรงนพเกาลาง ท่ีจะไปออก

ตรงโรงเฮ้ียงนะครับ คือรอบถังตรงนี้ดูแยมาก ๆ เลยในสายตาท่ีเราวิ่งผาน 

อยากจะฝากผมไมรูวาใน TOR ของเรา ไดระบุในสวนของขยะรอบถังไวดวย

หรือเปลา หรือตองเปนเจาหนาท่ีของเราเปนคนไปจัดการ ตรงนี้ขอฝากทาน

รองนายกเทศมนตรดีวยนะครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล สวนตัวของผมก็มีอยูสองประเด็น คือ หนึ่งขอชื่นชมเจาหนาท่ีกอน ในเรื่องการ

ท่ีเขาไปแกไขปรับปรุงปญหาตาง ๆ นะครับ สวนตัวเองก็ประเมินไดเลยวาสาม 

เดือนนี้ ถาเต็มสิบผมใหสิบนะครับ เพราะหลังจากมีการแจงขาวสารกัน โดยท้ัง

ในระบบและนอกระบบ คือ อาจจะมีการโทรหาสวนตัวกันบางเพ่ือความ

รวดเร็ว อันนี้ตองขอชื่นชมทุกภาคสวน เจาหนาท่ีของเทศบาล สวนอีกประเด็น

หนึ่งท่ีจะเสนอแนะนิดนึงนะครับ อยากจะฝากผานทางทานประธานสภาไปยัง 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในเรื่องของการออนไลนของทางเทศบาลเรา ผมอยากจะ

เสนอวาใหพยายามลงโฆษณาเรื่อง Traffy Fondue แอปตัวนี้ผมวามีประโยชน

มาก ๆ โดยสวนตัวตอนนี้ผมเหมือนเก็บสะสมแตมแลว เพราะผมแจงอยูเรื่อย 
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ของผมสองรอยกวาคะแนนแลว ไมรูวาอยูลำดับท่ีเทาไหร ถาจัดลำดับไดก็ยิ่งดี 

เพราะตัวนี้ภายใน 48 ชั่วโมงประมาณนี้ครับ ประสบการณท่ีใชมาตั้งแตตนปดี

มาเรื่อย ๆ ครับ อยางลาสุดแจงประมาณไมถึง 2 ชั่วโมง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แจงสวนตัวมาวามีตนไมฉีกหัก พอผมแจงไปผมก็สังเกตนะครับ วาจะมีการตอบ

รับยังไง ปรากฏวาภายใน 1 ชั่วโมงเจาหนาท่ีถึงหนางาน ประชาชนถายรูป

เจาหนาท่ีสงมาใหดู ขอบคุณมากท่ีเร็ว ผมก็บอกวาขอบคุณเจาหนาท่ีเขาดีกวา

เดี๋ยวผมจะชวยประสานตรงนั้นให คือทางผมเปนแค Messenger เปนทางผาน

ประสานระหวาง ประชาชนสูทางเทศบาล ตรงนี้ก็ยอนกลับมาแลวกันนะครับ 

อยากจะใหโฆษณา App Traffy Fondue ใหกวางข้ึน เชน อาจจะทุกวันจันทร

โพสตเลย ใหเขาเขาถึงหนอย เพราะวาชวงสามเดือนท่ีผานมาจะมีบางเพจท่ี 

เปนสาธารณะก็จะมีประชาชนเราก็ไปรองแรกแหกกระเชอกันอยู หลาย ๆ จุด

หลาย ๆ ปญหา ซ่ึงทางตัวผมเองถามีโอกาสไปเห็น ผมก็จะชี้แจงตามจุดตาง ๆ 

วาคุณไปแจงทางนี้ดีกวาจะเขาถึงมากกวา ดีกวาไปตะโกนตรงท่ีท่ีคนรับผิดชอบ

เขาไมทราบ ผมไมกลาวลวงวาเพจใดเพจหนึ่งนะครับ แตท้ังนี้ท้ังนั้นอยากให

ทางเทศบาลเรงหรือวาพัฒนาการกระจายขาวสารของตัว App Traffy 

Fondue ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล จะเปนเรื่องเดิม ๆ นิดนึงนะครับ พอดีผมเห็นแลวผมรูสึกวา ไมสบายใจนะครับ 

คือ เสริมตอจากขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานนายกฯ นะครับ เม่ือสักครูท่ีมี

ปญหาเรื่องการปูพ้ืนถนนสุนทรโวหาร ผมก็ไมทราบวากรณีเคสบางเคส คือ  

เอาตรง ๆ งบประมาณทุกทานก็ทราบนะครับ ท่ีนั่งในหองประชุม ณ ตอนนี้ 

งบประมาณท่ีลงไปแตละซอยแตละซอย ตัวเลขก็ไมใชหลักพันหลักรอย       

คงทราบกันนะครับ ผมยกตัวอยาง ซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 1 เสริมตอจาก

ทานนายกฯ เนนวามีปญหา คืออันดับหนึ่งเลยนะครับ คือ พ้ืนท่ีปูผมพอทราบ 

พอรูเรื่องนิด ๆ หนอยๆ วา 40 x 40 สีน้ำเงิน สีเทา และ สีเหลือง สวน       

สีเหลืองจะมีรองของกระเบื้องเปนแนว ก็อยากสอบถามผานประธานสภาไปยัง   

ผูเก่ียวของนะครับ และผูมีสวนดูแล หรือควบคุมงาน ประเด็นหลักก็คือการปูสูง

ต่ำนั่นก็คือประเด็นหนึ่ง และอีกสวนหนึ่ง ฝาทอทุกทานก็ทราบในท่ีนี้วาเปด 
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ไมได แตเวลาปดฝาทอผมก็ไมคอยรูเรื่องเรื่องตัวเลขหรืออะไรนะครับ ก็คือ 

ป ระมาณ  40 x 40 ถ าสามฝา ก็ป ระมาณ หนึ่ งร อยยี่ สิ บ  ฝ าท อ เป น

สี่เหลี่ยมผืนผา แตผมไมทราบวาเวลาวัด และตัดมาคือตัดหลอกและใชงานได 

แตออกเปนสี่เหลี่ยมคางหมูไดยังไง ผมก็ไมทราบนะครับ ขอคำชี้แนะ และ    

อีกอยางหนึ่งรูท่ีเจาะ ก็คือกระเบื้อง 40 x  40 สวนแผนเหลืองก็มีรองของ

กระเบื้องอยู ถานับหนึ่งสองสามตอรู ใหเจาะตรงกันก็ได แตท่ีผมไปเดินสุม 

ตามจุดนะครับ อยากใหผูท่ีเก่ียวของลงไปดูวา นับหนึ่งสองแลวเจาะ มาอีก

อันหนึ่งก็หนึ่งสองสามแลวมันไมตรงรองกันเลยครับ และเจาะบางรูนิ้วโปงผมยัง

แยไมลงเลยครับ บางรูก็ไมทะลุนะครับ อยากใหผูเก่ียวของลงพ้ืนท่ีนิดนึงครับ 

และเม่ือเชาลาสุดกอนท่ีผมจะมาประชุม ผมเห็นมีการทาสีขาว ผมก็ไปยืนดูแลว

ผมก็ถายไวบางสวน ก็มีสองคนท่ีทาสี คือ เอาลูกกลิ้งมากลิ้งเลย ผมก็เลยไปทัก

วาไมมีการกวาดหรือการปดฝุนสักนิดเหรอครับ เขาก็ทาไปแลวหายไปพักหนึ่ง 

ขับรถยนตสีขาวไปก็คือ กลับเอาไมกวาดมากวาด พอดีหนารานผมเม่ือเชามัน 

เลอะผมก็เอาน้ำมาฉีดก็หมาด ๆ ผมก็ถามวาสีทาไดหรือเปลาครับ เขาก็บอกวา

ทาได แตผมก็ไมเขาใจนะครับวามันทาไดยังไงนะครับ ขอคำชี้แนะจากผู ท่ี

เก่ียวของดวยนะครับ ขอบคุณครบั 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในเรื่องของท่ีทานสมาชิกพูดถึง ก็จะใหทางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและควบคุม

งานไปดูนะครับ ทางผูรับเหมาก็คงอาจจะเรงใหญเลย เพราะวาไดรับหนังสือไป

แลววาจะตองปลุกถูกปรับ เพราะเกินระยะเวลากำหนดในสัญญา ก็คงจะเรง

ใหญในสวนนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรงหรือวาในเรื่องของการดำเนินงาน 

ก็ตองขอขอบคุณนะครับท่ีไปชวยกันดู เพ่ือใหงานออกมาไดดี ก็ฝากทาง

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ท้ังในเรื่องของชางควบคุมงานและผูตรวจรับงาน จริง ๆ

แลวมันมีหลายสวนกัน แตสวนตัวผมก็ยังไมไดไปเจอ วันนั้นฝนตกก็ไปท่ีถนน

มาบใหญ บอกตรง ๆ วาก็ไปเจอเหมือนกัน เอะวาทำไมน้ำเราทำจมูกอยางนี้

แลวทำไมน้ำไมคอยเขา ก็เอามือลวงไปก็เจอปูนบางบล็อกบาง และผูรับเหมา

เขาใจดีแถมไมแบบใหเสร็จ และตัวค้ำใหเสร็จ ในสวนนี้สามสีอั่น แตวาบางชวง

ขางลางก็นาจะดี เพราะไมเห็นน้ำไหลผานศาลเจาหนองแตงโม เพราะทุกทีถา 
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เปนจมูกแบบเกานำ้จะวิ่งเลยหมด ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกท้ังสองทาน ท่ีไดข้ึน

บอกมาในสวนนี้ และไดแนะนำในเรื่องของสื่อในการแจง จริง ๆ แลวผมก็ขอ

อนุญาตพูดในท่ีนี้เลย คนท่ีคุมสื่อคนท่ีตอบสื่อพยายามใหความรูเขาหนอย    

จริง ๆ ผมเห็นมีคนสอบถามมาวา ขออนุญาตทางทานปลัดและเจาหนาท่ีดวย 

เดี๋ยวจะหาวามาบนในท่ีประชุมสภา คือ ติงนิดนึงวาผมไมรูวาเขามีความรูหรือ

เปลา เขาถามมาแควาจะเอาลูกมาทำบัตร ตองใชเอกสารอะไรบาง แคนี้เปน

พ้ืน ๆ เลย ปญหาพ้ืน ๆ นาจะตอบไดเลย ไมตองใหไปสอบถามหองทะเบียน

กอน ผมก็เคยบอกนานแลววาเราจะตองศึกษาในเรื่องของปญหาพ้ืน ๆ        

มันน าจะตอบได เลย ขออนุญาตท านปลัดฝากทางเจาหนา ท่ี ไปดูดวย           

วาบางอยางท่ีเปนปญหาพ้ืน ๆ มันนาจะตอบไดเลยในสวนนี้ ในสวนของขยะผม

ไมรูวาจริง ๆ แลว ทางกองสาธารณสุขฯ ก็จริง ๆ แลว เจาหนาท่ีของเราก็ไปอยู

กับเขาหลายคนเหมือนกัน จริง ๆ แลวขยะขางถัง ในเทศบาลมีประมาณสิบกวา

จุด ในเรื่องของท่ีมีปญหาซ้ำซาก มีปญหาอยูตลอดเวลา ทุกวันนี้หลับตาก็นึกได

วา มีปญหาอยูตรงไหนนัก ท่ีเปนปญหาซ้ำซากอยูเปนประจำ เพราะฉะนั้นเรา

นาจะใหทางผูรับเหมาเขาไดรับรูเหมือนกันวา เกิดปญหาซ้ำซากในเรื่องของ

ขยะท่ีมันลนมีไมก่ีจุดสิบกวาจุดเทานั้นเองในเทศบาล ในสวนตัวผมตอนนี้ท่ีเปน

หวงมากก็คือ หนาตลาดเชา หนาตลาดเทศบาล 3 หรือตลาดตาตอง คือจริง ๆ

แลวตอนนี้ ท่ีผมไปเห็น ตอนนี้ประชาชนสวนมากท่ีในถนนสุนทรโวหาร   

เทศบาล 1 เทศบาล 2 บางทาน ข่ีมอเตอรไซคไปท้ิงถึงตรงนั้นเลย เม่ือวานก็

เจอ ข่ีมอเตอรไซคเอาขยะไปท้ิง และบางคนอยูเทศบาล 2 ข่ีสามลอพวงขาง

เอาขยะไปท้ิงหนาตลาด เพราะฉะนั้นหนาตลาดนี้ก็กลายเปนจุดศูนยรวมขยะ

ใหญของเทศบาล เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลก็จะตองดูแลกันตอไป และ

ใหมันรวดเร็วข้ึน ในสวนนี้ก็ตองขอขอบคุณ ท่ีทานสมาชิกไดแนะนำและก็ 

ชี้แนะในสวนตาง ๆ ในการแกปญหาของเทศบาล ขอบคุณมากครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตพูดถึงเรื่อง Traffy Fondue นิดนึง จริง ๆ สื่อของเทศบาลมีหลาย

ชองทางมากนะคะ ซ่ึงปลัดก็ทดลองมาหลาย ๆ ชองทาง ท่ีทำก็คือ E-service 

แลวก็จริง ๆ Traffy Fondue ก็ทำมาตั้งแตป 2565 พยายามเริ่มทดลอง   
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เรื่องของ Traffy Fondue เปนระบบอัตโนมัติ และการท่ีจะเขาไป ถาเปน

ขอมูลท่ีประชาชน ถาใครเคยเขาไป จะรูเลยจะตอบอัตโนมัติ นอกจากวามีใน

เรื่องของขอสงสัยอะไร ก็จะมีการเขาไปคุยทางแชทใน Traffy Fondue นะคะ 

ในตัว Traffy Fondue ท่ี พูดใหฟ ง คือ หมายความวา ถาจังหวัดระยอง         

ท้ังจังหวัดมีท่ีเมืองแกลงท่ีเดียว และก็ท่ีทราบเพราะวาเพ่ิงไปประชุมท่ีจังหวัด 

ระยอง จังหวัดระยองเชิญ อปท,ทุกแหงไปประชุมท่ีจังหวัด เม่ืออาทิตยท่ีแลว   

ก็เลยทราบวาท้ังจังหวัดมีเทศบาลตำบลเมืองแกลงท่ีเดียว และก็มี อบต,แมน้ำคู 

เขาก็เลยยกตัวอยางของเทศบาลข้ึนอธิบายใหคนอ่ืนฟง อันนี้ก็มีความรูสึกวา

เทศบาลเราก็ไดการชื่นชมนะคะ ทีนี้ตอนนี้ท่ีจังหวัดระยองกำลังจะเอาเรื่อง 

Traffy Fondue มาใหทุก อปท,ทำ และในวันนั้นทางจังหวัดก็ไดมีการสอนแต

ละท่ีใหเขาไปใน Traffy Fondue ตอนนี้ Traffy Fondue จะขยายท่ัวหลาย 

อปท.แลวนะคะ ในสวนของเทศบาลเราขับเคลื่อนมาต้ังแตป 2565 มาจน

ขนาดนี้ก็ประมาณ 2 ป และท่ีฝากเรื่องประชาสัมพันธ คือ จะชี้แจงตัวนี้วา 

ปลัดกำลังวางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ แตท่ีผานมาไมคอยประชาสัมพันธ

หรือประชาสัมพันธนอย จะวาไมไดประชาสัมพันธก็ไมใช ก็ลงหนาเฟสและ 

หนาเว็บไซต แตในเรื่องการไมไดประชาสัมพันธเพราะวา ปลัดจะตองมา

วางแผนเรื่องคน เพราะวาในระบบ Traffy Fondue การเขาไปรับเรื่องหลาย

ทานคงไมทราบ ปลดัจะเปนคนรับเรื่องเอง เวลาเท่ียงคืนตีหนึ่งเขาแจงมา เชาก็

ตองมาเปดแตเชา เขาไปรับเรื่องเพราะเขาใจวา เจาหนาท่ีแตละคนยังไมคอย

เขาใจเรื่องระบบนี้เทาไหร ก็เปนคนเขาไปรับเรื่องเองแลวก็แคปหนาจอสงให

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ใหรีบเขาไปดำเนินการรับเรื่องอีกข้ันตอนหนึ่งนะคะ    

โดยปลัดจะตั้ง Traffy Fondue เขามาในเทศบาลเปนภาพรวม และแตกเรื่อง

เขาไปท่ีกองตาง ๆ เดี๋ยวประมาณอาทิตยหรือสองอาทิตยหนา ปลัดจะประชุม

กองเพ่ือวางแผนคนท่ีรับผิดชอบ ในสวนนี้ใหชัดเจนข้ึน วางานนี้ใครรับผิดชอบ 

ตอไปนาจะมีความรวดเร็วเพ่ิมข้ึนมากกวานี้ และในสวนของ Traffy Fondue 

ก็จะมีในสวนของสถิติอยางท่ีทานสมาชิกแจง วาเสร็จก่ีชั่วโมงจะมีเรื่องนี้ ซ่ึง

เดี๋ยวตัวนี้จะซักซอมเจาหนาท่ีอีกทีหนึ่งนะคะ ในเรื่องของความรวดเร็วในการ

แกปญหา ทีนี้อีกชองทางอ่ืนก็จะมีเรื่องเฟสและมีเรื่อง LINE OA ท่ีสรางข้ึนมา 

LINE OA ก็มีคนเขามาถามบาง ปลัดก็เขาไปชวยนองตอบบาง อยางท่ีทาน

นายกฯ วา ในสวนของเจาหนาท่ีก็พยายามสอน อันนั้นนาจะเปนชองทางเฟส  

ก็พยายามสอนนองอยูคะ วาการตอบจะตองอะไรยังไง เดี๋ยวยังไงจะไปประชุม

ซักซอมอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็ขอชี้แจงใหท่ีประชุมทราบคะ ขอบคุณคะ 

 

           นายศุภกร … 

 



- 45 - 
 

 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล พอดีเม่ือสักครูไดรับหนังสือท่ีจะประชุมวันท่ี 5 มิถุนายน ๒๕๖๗ จะเปนวัน

สิ่งแวดลอมโลกเลยนะครับวันนี้ พอดีผมจะขออนุญาตแจงลวงหนาวาไมไดเขา

ประชุมดวย ก็เลยจะฝากสมาชิกสภาท่ีจะเขาประชุมในสวนของการจราจรท่ี

โรงเรียนแกลงและวัดพลงฯ นะครับ อยากฝากเรื่องของประตู 5 โรงเรียนแกลง 

ซ่ึงผมมองวาสวนของตรงนี้จะเปนชองระบายนักเรียนไดมาก ในสวนท่ีจะไป

ตั้งแตสองสลึง วังหวา หรือสุนทรภูท่ีมาเรียนอยูในเขตของเรานะครับ ประตูนี้

นาจะเปนชองทางออก เพราะรถตูท่ีรับสงเด็กนักเรียน ถาจัดเปนโซนไดก็จะดี

นะครับ อยางนอยจะระบายไดบางสวน ก็ฝากพิจารณาในวันท่ีประชุมดวย   

นะครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ผมยังไมรูเลยวาประตู 5 อยูตรงไหนทานสมาชิก อยูดานไหนไมรู ขางบาน

สมศักดิ์ ตรงนั้นประตู ๔ วันนั้นครูโรงเรียนแกลงฯ เขาบอกวาประตู ๔ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตแกไขเปนประตู 4 ครับ พอดีวันนั้นไดพูดคุยกับชาวบานเขาก็เห็น

ดวยนะครับ ท่ีจะแบงโซนของรถตูไปจอดฝงแถบเดียวเพ่ือใหการจราจรสวนได 

และจอดฝงซายขาออก ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

 

         นายสันติชัย ... 
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นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี จะประชาสัมพันธนะครับ คือ วันท่ี 6 มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐9.30 น มีการ

สอบถามในเรื่องของโครงการทำถนนสายบายพาส ท่ีใชงบประมาณสูงมาก 

ท้ังหมด 4 ตอน ก็มีการประชุมท่ีอำเภอ ตั้งแต ๐9.30 น เปนตนไป วันท่ีหกนี้

ทานใดท่ีอยากจะรูหรือสอบถาม ก็เรียนเชิญนะครับ เพราะวาบางทีบางอยาง

ทานเปนสมาชิกบางทีบางคนอาจจะถามบาง เพราะจริง ๆ แลว ในสวนของ

เทศบาลทานอยาคิดวาบายพาสไมมีนะครับ ท่ีดอนมะกอกเรามีพ้ืนท่ีท่ีถนน

บายพาสมาออกตรงนั้น และทานสมาชิกอาจจะเห็นแลวใชไหมครับ ตรงนั้น

ไมไดเปนไฟแดงนะครับ ตรงนั้นเปนทางยกระดับสูงเลยในสวนนั้น จะตองมี

ผลกระทบกับเทศบาลดวยสวนหนึ่ง และในเรื่องของการกอสรางดวยสวนหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นในวันท่ีหก เวลาเกาโมงครึ่งเปนตนไปท่ีอำเภอ ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ ถาไมมี        

รองประธานสภาเทศบาล ผมขอฝากซักสองเรื่องครับทานนายกฯ คือ เรื่องแรกตอนนี้เขาสูฤดูฝนแตเปน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ฝนแบบท้ิงชวง ลูกน้ำยุงลายคอนขางเยอะครับ และถาเปนไปไดฝากทานนายกฯ 

 กำชับ ถาคนในเขตเทศบาลเรามีใครเปนไขเลือดออก คือบริเวณนั้นผมคิดวา 

ควรแจงดวยนะครับ เพราะวาบางคนเขาไมรูตัว จะเปนการแพรระบาดของ

ไขเลือดออกคอนขางเร็ว เพราะวายุงวันนั้นไดคุยกับสาธารณสุขอำเภอ พ้ืนท่ี

รัศมีประมาณ 40 กิโลเมตร จากคนท่ีไดรับเชื้อเลยนะครับ สมมติวากรณีท่ี   

วังหวาเปน และคนเมืองแกลงไมไดทันระวังตัว ก็อาจจะเปนไขเลือดออกกันได 

กรณีท่ีสองก็คือ ในกรณีของโรงเรียนอยูเมืองแกลง ไมทราบวาตอนนี้มีครูพละ

หรือเปลา พอดีมีคนเขาสอบถามมา ถาสมมติวามีก็ไมเปนไรครับ แตถาไมมี     

มีคนในพ้ืนท่ีเราเขาถามมาวา ถาเขาจะเปนจิตอาสามาสอนเรื่องฟุตบอลหรือ

สอนเรื่องวายน้ำ พอจะเขามาไดไหม ขอบคุณมากครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรี ครับ        

รองประธานสภาเทศบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเรื่องของการแพรของยุงลายท่ีจาก 40 กิโลเมตร ขออนุญาต

เปลี่ยนเปน 40 เมตร ครับ รัศมีวงกลม 40 เมตรนะครับ ซ่ึงตอนนี้ในเรื่องของ

การดูแลเรื่องลูกน้ำยุงลาย ตองขอขอบคุณทางอสม. ซ่ึงเปนแกนนำหลัก ก็เรงรีบ 

กระจายการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ท้ังหยอดทรายอะเบทและคว่ำอุปกรณท่ีมีน้ำขัง 

อยูตอเนื่องครับ ขอบคุณมากครับ 

              นายศุภกร … 
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